

# คำอธิษฐานตามพระคัมภีร์

คำอธิษฐานส่วนตัวสำหรับ 31 วัน

ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์

วันที่ 1

พิจารณาให้อธิษฐานออกเสียงคำอธิษฐานเหล่านี้ให้เป็นการสรรเสริญ

ลูกขอขอบพระคุณพระองค์และเรียกพระนามของพระองค์ ลูกจะแบ่งปันในหมู่ประชาชาติ และในชนชาตินี้ ลูกจะเล่าถึงสิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำ ลูกจะร้องต่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์ เพียงผู้เดียว ขอทรงสอนลูกให้รู้ว่าความหมายของ “การยกพระนามของพระองค์” นั้นเป็นอย่างไร เพื่อหัวใจของลูกนี้จะชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอ เพราะนี่คือความปรารถนาอันใหญ่ยิ่งของลูก ที่จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ และลูกจะระลึกถึงสิ่งอัศจรรย์ทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงกระทำ

ลูกขอขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงแสนดี *ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์*

พระเจ้าทรงระลึกถึงลูกเมื่อลูกหลงไปและไม่มีพระองค์ และทรงช่วยให้ลูกรอดพ้นจากศัตรู *ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์*

ขณะที่ลูกยังอยู่ในความบาปพระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อลูก ฮาเลลูยา! *ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์*

พระองค์ไม่ทรงจดจำความผิดบาปของลูกหรือกระทำต่อลูกตามความบาปที่ลูกควรจะได้รับ แต่ทรงชำระล้างความบาปของลูกผ่านทางพระเยซูคริสต์ ให้ความบาปนั้นออกห่างจากลูกไปไกลเหมือนอย่างตะวันออกที่ห่างไกลจากตะวันตก และไม่ทรงจดจำในบาปนั้นอีก ฮาเลลูยา! *ความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงนิรันดร์*

ลูกจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ และลูกจะชูมือต่อพระนามของพระองค์ เพราะว่าความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์

ลูกจะสรรเสริญพระองค์ โอ พระองค์เจ้าข้าทั้งสิ้นในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้ ไม่มีใครเหมือนพระองค์ พระองค์ผู้ทรงรักษาพระสัญญาแห่งความรักของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ที่ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์ *ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์*

ศาสดาแต่พระเจ้า ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ พระสิริ ชัยชนะ และความสง่างามเป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ราชาอาณาจักรเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเหนือทุกสิ่ง ความมั่งคั่ง และเกียรติมาจากพระองค์ เพียงผู้เดียว เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่ง กำลัง และฤทธิ์อำนาจอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ และจะทรงยกขึ้นและให้กำลังแก่ทุกสิ่ง และลูกก็เข้าร่วมกับฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้น และประชากรของพระองค์กล่าวโมทนาขอบพระคุณ และสรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่ง *ฮาเลลูยา! ความรักที่สัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงนิรันดร์* ฮาเลลูยา! ฮาเลลูยา! อามิน และอามิน

Evangelical Church of Bangkok

42 Sukhumvit Soi 10

Klongtoey Bangkok, Thailand 10110

Contact: prayer@ecb.asia

www.ecb.asia

อ่าน: สดุดี 105:1-5; สดุดี 136:1-9,23-24; โรม 5:6; สดุดี 103:10-12;

สดุดี 63:4; 2 พงศาวดาร 6:14; 1 พงศาวดาร 29:10-13

พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยลูกจากตัวของลูกเอง วันที่ 2  
จงนำจิตใจให้สงบก่อนที่คุณจะเริ่มต้น “จงนิ่งเสียและรู้เถาะว่า เราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:10)

พระบิดา ลูกขอขอบคุณสำหรับพระสัญญาที่ทรงตรัสว่าเมื่อลูกเข้าไปใกล้พระองค์ พระองค์ก็จะทรงเข้าไปใกล้ลูก ขอขอบคุณสำหรับพระพรที่เป็นของลูกเมื่อลูกแสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง แต่ลูกขอสารภาพต่อพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ที่ลูกได้ยื่นขอให้มีความรักอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์กับพระองค์ หลายครั้งที่ลูกได้เข้าไปใกล้พระองค์ด้วยปากของลูก และพูดในสิ่งที่ลูกต้อง แต่จิตใจของลูกก็ยังคงห่างไกลจากพระองค์ แข็งกระด้างและไร้การถูกสัมผัสโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยลูก! ขอทรงโปรดเมตตาลูกเพื่อที่ลูกจะเป็นผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ และได้พบกับพระองค์

ขออย่าให้สิ่งที่มีคุณค่าน้อยกว่าพระองค์ทำให้ลูกไม่เข้าไปใกล้พระองค์ ลูกอธิษฐานขอทรงช่วยลูกจากตัวของลูกเอง จากความเชื่อมั่นในความชอบธรรมของตนเอง การทำทุกอย่างด้วยตัวเอง และความเห็นแก่ตัว ขอทรงเสริมกำลังลูก ที่ลูกจะยังอยู่ในพระองค์ เพื่อลูกจะเรียนรู้ที่จะพักพิงในพระองค์ เพื่อที่ลูกจะเกิดผลในฝ่ายวิญญาณ เพื่อลูกจะได้รู้ว่าลูกไม่สามารถทำอะไรได้โดยนอกรจากที่ลูกได้อยู่ในพระเยซูคริสต์

ขอทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้ลูกโดยพระวิญญาณเพื่อลูกจะแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังได้ ขอให้ลูกมีความปรารถนาที่จะเข้าไปใกล้พระองค์ ที่จะสะท้อนขึ้นทั้งในความคิดของลูก ในสิ่งที่อ่านและเห็น ในเพลงที่ฟัง ในการพูดคุยที่ลูกมีส่วนร่วม ในทางประพฤติตนในบ้าน ต่อเพื่อนบ้าน หรือในที่ทำงานของลูก และเมื่อลูกคิดว่าไม่มีใครมองลูกอยู่ และในทุกสิ่งเหล่านี้และที่เกินกว่านี้ ขอทรงสอนลูกว่าจะอะไรเป็นการอยู่และก้าวไปข้างหน้า เพื่อจะมีชีวิตอยู่ในพระองค์เพียงผู้เดียวได้ ลูกขอเชิญพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำลายพื้นดินที่ไม่ได้รับการไถ่ในใจของลูก ให้มันได้กลายเป็นท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์เพื่อพระคำสัตย์ของพระองค์จะได้เกิดผลงอกงาม ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงทำให้จิตใจของลูกอ่อนน้อมอีกครั้ง ที่ลูกจะได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนและเดินอยู่ในทางของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: ยากอบ 4:8 สดุดี 34:10 อีสยาห์ 29:13 เชมมีย์ 29:13 ยอห์น 15:4,5  
ฮีบรู 11:6 กิจการ 17:28 เชมมีย์ 4:3 มัทธิว 13:18-23

จงเดินตามพระเยซู วันที่ 3

ลูกขอขอบคุณพระบิดาสำหรับพระเยซูที่ทรงเป็นแบบอย่างในชีวิตของลูก ขอทรงโปรดช่วยให้ลูกได้ติดตามในทางของพระองค์ เพราะลูกรู้ว่าผู้ใดที่ติดตามพระองค์ไปอย่างแท้จริงนั้นจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยที่หลายครั้งลูกเลือกความมืดมากกว่าความสว่างในการทรงสถิตย์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ลูกรักพระองค์มากกว่าใครและสิ่งอื่นใดทั้งหมด ขอให้ลูกได้ยินเสียงของพระองค์ ให้ลูกเป็นที่รู้จักโดยพระองค์และติดตามพระองค์ ขอให้ลูกจะไม่สะดุดในสิ่งใดหรือถูกดำเนินในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ในปัจจุบันนี้ เพราะถ้อยคำหรือการกระทำของลูกนั้นก็เป็นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคำสัตย์ของพระองค์ว่า ผู้ใดกล่าวว่าจะอยู่ในพระเยซูก็ต้องเดินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินไป

ขอทรงให้ลูกจะเป็นสาวกที่เหมือนกับอัครทูตเปาโล ที่จะพูดกับผู้อื่นได้โดยไม่มีการโอ้อวดว่า “จงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า ดังที่ข้าพเจ้าได้ทำตามแบบอย่างของพระคริสต์” ขอทรงให้ลูกมีฤทธิ์อำนาจโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ในบ้านในที่ทำงาน ในหมู่บ้าน หรือในโรงเรียนของลูก ขอทรงให้การพบกับเพื่อนและคนอื่น ๆ ของลูกเป็นเหมือนการปรุรงรสด้วยการทรงสถิตย์ของพระคริสต์ ขอให้ความคิดและสายตาของลูกจดจ่อที่พระองค์ ขอทรงให้ลูกสร้างแบบอย่างที่ดีในทุกสิ่งโดยการทำในสิ่งที่ดี แม้ในเวลาที่ไม่เผชิญกับความทุกข์ใจ ขอทรงให้ลูกเป็นแบบอย่างในการอดทน และพระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดประทานโอกาสที่ลูกจะมอบทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนที่ทรงสำแดงกับลูกต่อคนอื่น ๆ เพื่อที่ลูกจะเป็นสาวกที่สร้างสาวกผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

ในฐานะของผู้ที่ติดตามพระองค์ ขอทรงให้ลูกจะยังคงมีความเชื่อและยืนหยัดอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวจากความหวังใจในข่าวประเสริฐ ขอทรงให้ลูกได้ระลึกอยู่เสมอว่าในฐานะที่ลูกเป็นสาวกของพระองค์และในฐานะทูตของพระคริสต์ ลูกได้ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของการประกาศข่าวประเสริฐของการคืนดีสู่พระองค์ ขอให้ลูกจะเป็นภาชนะสำหรับคนอื่นที่พระองค์จะนำมาคืนดีกับพระคริสต์ และจะเกิดผลทางฝ่ายวิญญาณอย่างถาวรในชีวิตของลูก ลูกทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามอันทรงมีพลังของพระเยซูคริสต์ อาเมน

อ่าน: 1 เปโตร 2:21; ยอห์น 8:1; 2 ทิโมธี 1:6; 1 ยอห์น 2:6; ยอห์น 10:27; 2 โครินธ์ 6:3; 1 โครินธ์ 11:1; ฮีบรู 12:2; ทิโมธี 2:7; ยากอบ 5:10; 2 ทิโมธี 2:2; มัทธิว 28:19; โคลสี 1:23; 2 โครินธ์ 5:18-20; ยอห์น 15:16

พระบิดา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสมควรรับการสรรเสริญ ทั้งสิ้นของลูก สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นช่างแสนล้ำเลิศเหลือเกิน ลูกระลึกถึงพระคุณและสาธุการต่อพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะลูกได้เห็นพระองค์ทำพระราชกิจของพระองค์แทนตัวลูกครั้งแล้ว ครั้งเล่าและลูกนมัสการพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ พระองค์ผู้เดียวที่ทรงเป็นพระเจ้า

\*ขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ ลูกระลึกถึงตอนที่...

\*ขอบคุณสำหรับการปกป้องของพระองค์ ลูกระลึกถึงตอนที่...

\*ลูกจดจำในวันที่พระองค์ทรงนำความรอดมาให้กับลูก...และลูก

ขอขอบคุณสำหรับการฉายแสงแห่งการทรงสถิตย์ของพระองค์เข้ามาในความมืดมนของลูกและไม่กระทำต่อลูกตามความบาปที่ลูกสมควรได้รับ (หยุดเพื่อระลึกถึงและขอบพระคุณ)

ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์และคำสรรเสริญพระองค์จะอยู่ที่ริมฝีปากของลูกอยู่เสมอ ลูกขอพระองค์ทรงอภัยในความไม่ดำเนินของลูกและขอทรงเปลี่ยนแปลงใจที่ขี้ดเคืองของลูก! เมื่อลูกมองกลับไปและระลึกได้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูกอย่างไร พระหัตถ์ของพระองค์ทรงอยู่เหนือลูกอย่างไร ลูกก็ได้รับการเติมเต็มด้วยการขอบพระคุณและการสรรเสริญ แต่มันก็ง่ายมากที่ลูกจะถูกลืมไว้อีกครั้งด้วยพายุรอบตัวลูกและรู้สึกหายไปจากสายพระเนตรของพระองค์ และดูเหมือนว่าความเชื่อของลูกก็หายไป แต่พระเจ้าก็ยังคงสัจซื่อต่อพระสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์ ดังนั้นลูกจึงไม่กลัว แม้แต่ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเป็นใจและลูกดูเหมือนจะก้าวพลาดไป ท่วมกลางการเปลี่ยนแปลง ลูกจะไม่สนใจต่อพายุที่ลูกเจอ เพราะความหวังของลูกอยู่ในพระองค์เจ้าและความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ที่มีเพื่อลูก

ลูกขอต่อพระบิดาให้พระองค์ทรงเขียนเพลงแห่งการนมัสการบทใหม่ในจิตใจของลูก เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญ ขอทรงประทานจิตใจที่ไม่แบ่งแยกให้กับลูก เพื่อที่ลูกจะยำเกรงพระนามของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ ขณะที่ลูกระลึกถึงทุกสิ่งทีพระองค์ทรงกระทำในแต่ก่อน ขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อและความวางใจในพระองค์ของลูกสำหรับทุกสิ่งจะปรากฏขึ้นต่อลูกในวันนี้ ขอทรงช่วยในความอ่อนแอของลูก ขอทรงเอาเงาแห่งความสงสัยที่ยังคงเหลืออยู่และส่งผลในการดำเนินชีวิตของลูกออกไป ขอทรงให้ทั้งหมดที่ลูกเป็นและทุกสิ่งที่ลูกทำออกส้นมาจากใจแห่งการนมัสการและเกิดทุนแด่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสง่างามและลูกขอวางความหวังไว้ในพระองค์เพียงผู้เดียว

อ่าน: สดุดี 145:3; สดุดี 66:1; สดุดี 103:10; สดุดี 34:1; สดุดี 103:2; สดุดี 33:4; สดุดี 46:1-2; สดุดี 147:11; สดุดี 86:11; มาระโก 9:24; สดุดี 29:1-2

พระบิดา ลูกขอสารภาพว่าลูกไม่รู้ว่าจะทำอะไร แต่สายตาของลูกก็ยังเฝ้ามองพระองค์ ลูกรู้สึกขอบพระคุณในพระสัญญาแห่งพระคำรัสของพระองค์ที่เมื่อใดที่ลูกโศกเศร้า พระองค์จะทรงประทานมาลัยแห่งความงามให้ลูก ซึ่งแม้ว่าลูกจะอยู่ในการไว้ทุกข์แต่ก็พบความยินดีในพระองค์ได้ เมื่อใดที่ลูกท้อใจและรู้สึกสิ้นหวังในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของลูก และเมื่อลูกมองดูพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์จะทรงปกคลุมลูกไว้ในผ้าห่มแห่งการสรรเสริญ

พระบิดา ความปรารถนาของลูกคือ การได้สรรเสริญพระองค์อยู่เสมอ แต่ลูกขอสารภาพที่บ่อยครั้ง ลูกมักจะหันหน้าหนีออกจากพระพักตร์ของพระเยซู ดั่งเปโตร ที่มองเห็นพายุโหดร้ายรอบตัวลูก จมหายไปนในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของลูกและสูญเสียความสามารถที่จะเชื่อว่าพระองค์จะทรงต่อสู้อยู่ในสงครามทั้งหมดของลูก ทำไมความเชื่อของลูกเล็กน้อยนัก ทำไมลูกจึงสงสัย พระบิดา ขอทรงโปรดให้อภัย และขอทรงเมตตาต่อลูกเถิด ลูกอธิษฐานขอทรงช่วยลูก ขอทรงทำลายความสงสัยในชีวิตของลูกและขอทรงทำให้เป็นจริงขึ้นในลูก แม้ว่าคืนมะเดื่อจะไม่ออกดอกบาน (ความฝันของลูกไม่บรรลุผล) และในเถาองุ่นไม่มีผลองุ่น (ภาวะของลูกดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ้นสุด) การตรากตรำกับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า และทุ่งนาที่ไม่เกิดอาหาร (ทรัพยากรทางการเงินของลูกไม่มีเพียงพอ) แม้ว่าฝูงสัตว์จะขาดไปจากคอกและจะไม่มีฝูงวัวในโรงนา (ทรัพย์สินสมบัติในโลกของลูกมีน้อยที่สุด) ขอที่ลูกจะยังคงชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าผู้ช่วยของลูก(ลูกมีพระเยซู) พระองค์เป็นกำลังของลูก และพระองค์ทรงทำให้ลูกอยู่เหนือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของลูกและความกังวลในโลกนี้

ขอทรงให้ลูกทำตามอย่างของกษัตริย์เยโซซาฟัท และกองทัพอิสราเอล และร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ วางการต่อสู้ในชีวิตของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ แม้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่โหดร้ายที่สุด ขอลูกเลือกที่จะขอบพระคุณพระองค์ ชื่นบานในพระองค์ รู้ว่าความรักของพระองค์นั้นดำรงนิรันดร์ ขอทรงขยายการปกป้องของพระองค์เหนือลูกเพื่อที่ลูกจะรักพระนามของพระองค์ ลูกเลือกที่จะสรรเสริญพระองค์ในวันนี้ โดยไม่นึกถึงสิ่งที่ลูกเห็นด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังของลูก และลูกจะเปรมปรีดิ์ที่ชื่อของลูกได้ถูกเขียนไว้ในสวรรค์แล้ว เพราะพระราชกิจของพระเยซูก็สำเร็จแล้วที่กางเขน ขอขอบคุณพระองค์ที่ลูกมีชัยแน่นอน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

อ่าน: 2 พงศาวดาร 20:12; อิสยาห์ 61:3; มัทธิว 14:25-33; ฮาบากุก 3:17; 2 พงศาวดาร 20:21-22; สดุดี 5:11; ลูกา 10:20

### ลูกเลือกที่จะรอคอยพระองค์

วันที่ 6

พระบิดา ขอทรงช่วยให้ลูกมีความมั่นใจว่าลูกจะเห็นความดีของพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็น ขอทรงช่วยให้ลูกรอคอยพระองค์ ให้มีความเข้มแข็งและมีหัวใจที่จะรอคอย ลูกขอพระองค์ที่ชีวิตของลูกจะประกาศถึงความยิ่งใหญ่และความดีงามของพระองค์มากขึ้น ขอทรงทำให้ลูกไม่กลัวเมื่อเจอการทดลอง ขอทรงช่วยให้ลูกเข้มแข็ง ลูกอธิษฐานขอที่จะยืนอย่างมั่นคงและขอทรงปลดปล่อยปากของลูกที่จะนมัสการพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม พระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้า เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และลูกก็เข้าร่วมกับทุกสิ่งและสรรเสริญถึงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้ทรงดำรงอยู่เสมอ ผู้ทรงอยู่ที่นั่นในตอนนี้ และผู้ซึ่งกำลังเสด็จมาในเร็ว ๆ นี้ ขอทรงโปรดอภัยลูก ที่ลูกได้ปิดกั้นการสรรเสริญและการเทิดทูนบูชาของลูก เพราะลูกนิ่งและเงียบ ลูกขุ่นมัวและสูญเสียการมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระองค์ การที่ลูกได้ยอมให้พระองค์เสด็จลงในสายตาของลูกและ นำเหตุการณ์และความกังวลไว้ในมือของลูกแทนการไว้วางใจในพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นแขนของเขา เพื่อเป็นกำลังของเขาก็เป็นที่สาปแช่ง พระบิดา ขอทรงโปรดอภัยให้กับลูกเพราะการที่ลูกได้วางใจในสิ่งอื่น ๆ หรือในกำลังของตัวเอง แทนการวางใจในพระองค์ ขอทรงเพิ่มความเชื่อให้กับลูก พระองค์เจ้าข้า ขอทรงให้ลูกจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำ ที่รากนั้นได้หยั่งลงไปข้างแม่น้ำ และเมื่อแดดส่องมาก็จะไม่เหี่ยวแห้ง และใบของลูกก็ยังเขียวอยู่เสมอ

ตอนนี้ลูกเลือกที่จะมอบความกังวลของลูกไว้ในพระองค์ ความสัมพันธ์ในชีวิตของลูกที่แตกร้าวไป

คนเหล่านั้นที่ใกล้ชิดกับลูกที่ยังไม่เรียกหาพระนามของพระองค์

ความเหนื่อยล้าทางด้านการเงิน

ความพ่ายแพ้และความไม่สมบูรณ์ของโลกนี้

โอ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงเพิ่มความเชื่อของลูก ขอทรง

โปรดให้ลูกพูดพระวจนะของพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ด้วยความกล้าหาญอย่างมากมาในในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของลูก ไม่ว่าจะไรกำลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัวลูก ลูกเลือกที่จะวางความเชื่อของลูกไว้ในพระองค์อีกครั้ง และวางความหวังไว้ในความรักอันมั่นคงของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นกำลังของลูกและผู้ที่มีความหวังใจในพระองค์จะไม่ผิดหวัง ขอขอบคุณที่พระองค์ทรงทำงานแทนลูก และไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์ ไม่มีอะไรเลย ฮาเลลูยา! ในพระนามพระเยซู อามน

### พระองค์ทรงกำลังกระทำสิ่งยิ่งใหญ่อยู่

วันที่ 7

สรรเสริญพระเจ้า โดยการอ่านออกเสียงคำอธิษฐานนี้ด้วยเสียงของคุณ

จิตใจของข้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้า ทั้งสิ้นที่อยู่ภายในลูกนี้ จะสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตใจของลูกจะสรรเสริญพระองค์ ลูกจะไม่ลืมทุกสิ่งทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงกระทำ พระองค์ทรงยกโทษบาปทั้งหมดของลูก (ฮาเลลูยา!) และทรงรักษาความเจ็บป่วยทั้งหมดของลูก พระองค์ทรงไถ่ลูกออกจากแดนผู้ตาย จากความบาป ความมืดมิดและการทำลาย และทรงสวมความรักและความกรุณาเป็นมงกุฎให้กับลูก พระองค์ทรงให้ปากลูกอ้าด้วยของดี วิษยาจารย์ของลูกจึงกลับมาใหม่อย่างชัยชนะอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ โอ พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงกริ้วข้าและอูทนมด้วยความรัก พระองค์ไม่กระทำต่อลูกตามความบาปหรือตามความชั่วช้าของลูก ฮาเลลูยา! สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์!

ลูกขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้า จิตใจของลูกก็ร้องว่า “พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระราชาภิเษกของพระองค์น่าครั่นคร้ามยิ่งนัก” สรรเสริญพระเจ้า! สรรเสริญพระเจ้า! ลูกสรรเสริญพระองค์ โอ พระเจ้า สำหรับทุกสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ในท่ามกลางคนของพระองค์ คริสตจักรของพระองค์ เพราะเราเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนใจหินของเราให้เป็นใจเนื้อ โดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์ทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่เรา ไซ้ ความชื่นบานและความเปรมปรีดีได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นในคนของพระองค์ และลูกจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ พระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ พระองค์ทรงปลดปล่อยลิ้นของประชากรของพระองค์ให้ร้องถึงความชอบธรรมของพระองค์และสำแดงถึงการสรรเสริญ พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงหัวใจแห่งการนมัสการของเราอยู่ ลูกสรรเสริญพระนามของพระองค์ พระเจ้า พระองค์กำลังสอนให้เรารักในสิ่งที่พระองค์รักอยู่ พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงเรา พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงลูกอยู่ ลูกสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้ พระองค์เท่านั้นที่สามารถเป่าลมหายใจชีวิตแห่งพระวิญญาณของพระองค์ในส่วนของหัวใจที่ตายไปแล้วของเราได้ พระองค์เท่านั้นที่สามารถฟื้นและเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของพระองค์ได้

พระบิดา ลูกตั้งใจสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าประชากรของพระองค์ ลูกจะยกมือของลูกขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสาธุการพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์ ลูกจะสำแดงในท่ามกลางประชากรของพระองค์ว่า “ความรักของพระองค์นั้นดำรงนิรันดร์” ลูกจะไม่นิ่งในการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และการถวายพระสิริแด่พระองค์ พระบิดา ขอทรงให้วันนี้ลูกได้ค้นพบการสรรเสริญพระองค์ทั้งในคำพูดและการกระทำ เพลงสรรเสริญ การภาวนาและการกระทำแห่งความรัก และการปรนนิบัติ ขอทั้งหมดที่ลูกทำและพูดได้สะท้อนถึงความรักของลูกที่มีต่อพระองค์ เพื่อให้ทุกส่วนในชีวิตของลูกยกย่องพระเยซูขึ้น และขอทรงให้ชีวิตของลูกถวายเกียรติ

แต่พระองค์ทุกเมื่อ เพื่อพระนามและพระกิตติศัพท์ของพระองค์จะเป็น  
ที่ปรารถนาแห่งหัวใจของคุณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: สดุดี 103; สดุดี 66:3; สดุดี 100:3; เอเสเคียล 11:19; สดุดี 51:12-15; เอเสเคียล 37:3-5;  
สดุดี 134:2; สดุดี 136:1; ลูกา 19:40; สดุดี 29:1-2; อีสายห์ 26:8

ผู้ที่มิชย

วันที่ 8

พระบิดา พระคำรัสของพระองค์บอกว่าคุณเป็นผู้ชนะเพราะ  
พระโลหิตของพระเยซู โปรด ก็องค์พระเยซูคริสต์เจ้า และถ้อยคำแห่ง  
การเป็นพยานของคุณว่า ในองค์พระเยซูสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่าง  
บริบูรณ์ และลูกก็ได้ความครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ และมีส่วนใน  
ฤทธานุภาพของพระองค์เหนืออำนาจศักดิ์สิทธิ์และเทพผู้ครอง แต่ลูก  
ขอสารภาพว่าลูกไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นผู้มิชยชนะ และบ่อยครั้งลูกได้ยอม  
ต่ออิทธิพลของโลกนี้แทนการยอมต่อพระคริสต์

พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยลูกจากตัวของคุณเอง ขอทรงให้  
ลูกเต็มบริบูรณ์ด้วยพระวิญญาณและฤทธานุภาพของพระองค์ ฤทธิ์  
อำนาจแห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซู ขอทรงสอนลูกและใช้ลูก ที่ลูก  
จะเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นป้อมปราการในชีวิตของคุณได้พังทลายลง  
และช่วยคนอื่น ๆ ให้ก้าวเดินแบบอิสระ ขอขอบคุณพระบิดา เพราะลูก  
เป็นของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงอยู่รอบลูกด้วยการทรง  
สถิตย์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นกำแพงไฟล้อมตัวลูก พระองค์เจ้า  
ข้า พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นกำลังของคุณ ในการคืนชนต่อผู้ทุก  
เหตุการณ์ พระองค์ทรงอยู่กับลูก ลูกจะไม่กลัวเพราะความวางใจของ  
ลูกอยู่ในพระนามของพระองค์

เหมือนอย่างโยชูวา ขอทรงให้ลูกมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่กับ  
ลูกและไม่จากหรือละทิ้งลูกไปโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่ทำงาน  
ภายในลูกนั้น ทำให้ลูกเข้มแข็งและกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวหรือหมด  
กำลัง แต่ลูกจะระลึกถึงอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูกไม่ว่าลูกจะไป  
ที่ใด ขอทรงใช้ลูกนำเอาแผ่นดินที่ศัตรูขโมยไปคืนกลับมา ขอทรงช่วยให้  
ลูกมีใจหนักแน่นและระวังตัว รู้ว่าศัตรูแห่งจิตใจของลูกนั้นกำลัง  
วนเวียนอยู่รอบ ๆ กำลังมองหาโอกาสเหมาะ

ในพระนามพระเยซู ขอทรงเสริมกำลังลูกเพื่อลูกจะยอมต่อ  
พระองค์และต่อสู้กับศัตรูด้วยใจตั้งมั่นในความเชื่อของลูก ลูกขอ  
พระองค์โปรดประทานความคิดของพระองค์ในเหตุการณ์ที่ลูกเจอ และ  
ขอให้ลูกอยู่อย่างมีชัยชนะแบบมีชัยเหลือล้น เพราะพระเยซูและความ  
รักของพระองค์ที่มีต่อลูก ขอที่ลูกจะเต็มล้นด้วยความเชื่อและพระคำ  
ของพระองค์ เพื่อที่ลูกจะเป็นของพระองค์พระเยซู และพระองค์ทรงมี  
ชัยต่อโลกนี้

อ่าน: วิวรณ์ 12:11; โกลโลสี 2:9-10; เอเฟซัส 6:10; พิลิปปี 3:10; 2 โครินธ์ 10:4;  
สดุดี 125:2; เศคาริยาห์ 2:5; สดุดี 46:1-2; สดุดี 20:7; โยชูวา 1:5,9; 1 เปโตร 5:8-9; โรม 8:37;

1 ยอห์น 5:4

เมื่อคุณอธิษฐานท่ามกลางความยากลำบากใด ๆ ซึ่งคุณกำลังประสบอยู่ จงเลือกที่จะนมัสการพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็น

พระบิดา ลูกต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ในการจัดวางหัวใจของคุณด้วยความจริงแห่งพระวาทะของพระองค์อย่างเต็มที่ ด้วยปากของคุณนี้ ลูกจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่ลูก แต่ความกังวลในใจของคุณกลับบอกในทางตรงกันข้าม พระเจ้า ขอทรงโปรดช่วยลูกด้วยเถิด ด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญาณที่ทำงานภายในลูก ขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ เอาความกลัวออกไปและขอทรงทำให้ลูกไม่กลัว ขอทรงเอาความขลาดกลัวออกไปและให้ลูกกล้าหาญเพื่ออาณาจักรของพระองค์ ขอทรงเอาความสงสัยและความไม่เชื่อถือออกไปและขอเพิ่มความเชื่อให้กับลูก เพื่อให้ลูกจะระลึกถึงพระราชากิจของพระองค์ การอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงทำในชีวิตของคุณ ขณะที่ลูกได้เดินไปหาพระองค์ ลูกจะคิดถึงพระราชากิจทั้งสิ้นของพระองค์และคิดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำเพื่อลูก ในวันที่ลูกตั้งใจนมัสการพระองค์เพียงผู้เดียว และจะไม่คุกเข่าลงต่อพระอื่นใด

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูก ทรงเป็นที่รักและกำลังของคุณ ลูกจะไม่กลัวแม้ว่าปัญหาเหล่านั้นจะดูเหมือนล้อมตัวลูกอยู่ เพราะความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อลูก ลูกรู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยลูก พระองค์จะปกป้องลูก ทรงอยู่กับลูก ทรงปลดปล่อยลูก เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูก และพระองค์ทรงไถ่ลูกและทรงเรียกชื่อลูก

พระองค์จะทรงอยู่กับลูก แม้ว่าลูกจะอยู่ท่ามกลางน้ำแห่งความทุกข์ใจ ลูกก็จะไม่จมลงไป กระแสที่รุนแรงของบททดสอบเรื่องความผิดหวังซึ่งลูกได้ประสบนั้น จะไม่พัดพาคุณไป

การทดลองที่แสนสาหัสในเรื่องของความเจ็บป่วย หรือความโศกเศร้าหรือทางการเงินหรือความไม่มั่นคงเรื่องอื่น ๆ จะไม่ทำให้ลูกถูกเผาไป เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูก องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ลูกจึงสรรเสริญพระองค์ โอ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยสุดจิตใจของคุณ ลูกจะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ ลูกจะชื่นบานและชื่นชมยินดีในพระองค์และร้องสรรเสริญต่อพระนามของพระองค์ เพราะความหวังของคุณอยู่ในความรักไม่สิ้นสุดของพระองค์ที่ทำงานแทนคุณ เพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเองที่จะทำให้คุณเหมือนพระเยซูมากขึ้น ลูกขอพระองค์ทรงฝึกงานนี้ไว้ในใจของคุณ ในพระนามทั้งความของผู้ที่สิ้นพระชนม์เพื่อทำให้คุณเป็นของพระองค์ พระเยซู อาเมน

อ่าน: โรม 8:28; อีสยาห์ 29:13; อีสยาห์ 41:10; 2 ทิโมธี 1:7; มาระโก 9:24; สดุดี 77:10-15; ดาเนียล 3:16-18; สดุดี 91:14-15; อีสยาห์ 43:1-3; สดุดี 9:1-2; สดุดี 33:18; โรม 8:28

พระบิดา ลูกรอคอยถึงวันที่ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้งในชีวิตของคุณจะยินดี และที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่ถูกสัมผัสโดยพระวิญญาณของพระองค์จะเปรมปรีดิ์และผลิดอก

ขอทรงเปิดตาที่มีบอดของคุณเถิด และขอทรงช่วยให้ลูกมองเห็นทุกส่วนในการใช้ชีวิตของคุณ ที่ยังไม่ยอมจำนนต่อความเป็นพระเจ้าของพระเยซู (ขอทรงสำแดงถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อลูกยังรอคอยพระองค์) พระบิดา ขอทรงเปิดหูลูก ให้ลูกได้ยินและเข้าใจถึงพระคำของพระองค์และเสียงขององค์พระวิญญาณ (ขอทรงหยุดความคิดที่วุ่นวายของคุณเมื่อลูกยังรอคอยพระองค์)

ขอทรงทำให้จิตใจของคุณอ่อนนุ่มเพื่อให้ลูกตอบสนองด้วยความถ่อมตนและกลับใจมาหาพระองค์ (ขอทรงโปรดประทานของขวัญแห่งหยดน้ำตาให้กับลูก เพื่อแสดงว่าพระองค์กำลังทำให้จิตใจส่วนที่แข็งกระด้างของคุณอ่อนนุ่มอยู่)

ขอให้พระวิญญาณไหลล้นออกมาจากชีวิตของคุณและเป็นเหตุให้ที่แห้งแล้งทุกแห่งกลับกลายเป็นสายน้ำแห่งชีวิต โอพระเจ้า ขอทรงกรุณาต่อลูก ในพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอทรงชำระล้างความบาปผิดของคุณและชำระลูกให้สะอาด ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดภายในลูกและฟื้นฟูความตั้งใจใหม่ที่หนักแน่นขึ้นภายในลูกเพื่อลูกจะติดตามพระองค์อย่างเข้มแข็ง ขอทรงคืนความชื่นบานให้กับลูก เหมือนกับครั้งแรกที่ลูกได้พบกับพระองค์ และขอให้ลูกเต็มใจที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ พระบิดา ลูกขอเป็นผู้ที่พระองค์จะทรงใช้ให้เดินเคียงข้างผู้ที่ยังพ่ายแพ้ในความบาปของพวกเขา พระบิดา ขอทรงให้ลูกกล้าหาญ และขอให้คำสรรเสริญของพระองค์อยู่ที่ฝีปากของคุณเสมอ ขอทรงให้พระองค์ฟื้นฟูจิตใจลูก และขอให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงอยู่เหนือตัวลูก เพื่อลูกจะปรารภนาพระองค์มากขึ้น ลูกรู้ถึงสิ่งดีเลิศที่พระองค์ทรงกระทำในอดีต แต่ลูกขอพระองค์ทรงรื้อฟื้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นในยุคนั้นของคุณ ในช่วงชีวิตของคุณ ขอทรงให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน ลูกขอให้พระองค์ทรงเอาอุปสรรคในชีวิตของคุณที่กำลังกีดขวางไม่ให้ลูกมีประสบการณ์กับความเต็มบริบูรณ์ของพระองค์ออกไปซึ่งพระคำของพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่ถ่อมและรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิด ลูกจึงเลือกที่จะถ่อมตัวต่อพระองค์ ขอทรงสอนลูกและสำแดงให้ลูกรู้ถึงความหมายของการดำเนินชีวิตประจำวันของลูกว่าเป็นอย่างไร พระบิดา ขอทรงทำลายส่วนที่เย่อหยิ่งทุกส่วนที่อยู่ภายในลูก จนถึงความถ่อมตนขององค์พระเยซู ที่ความรักและพระกรุณาของพระองค์จะไหลล้นออกมาจากชีวิตของคุณเหมือนดั่งแม่น้ำที่มีพลัง ขอทรงฟื้นฟูจิตใจลูก! เพื่อจะเป็นผลดีต่อคริสตจักรของพระองค์และโลกที่กำลังจะตายอยู่ ขอทรงฟื้นฟูจิตใจลูกอีกครั้งและอีกครั้ง ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

อ่าน: อีสยาห์ 35:1-6; สดุดี 51:1-2, 10-15; สดุดี 80:7; ฮาบากุก 3:2; อีสยาห์ 57:14-15

## ขอทรงช่วยให้ลูกบวชวันนี้

วันที่ 11

สงบจิตใจของคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า จงฝากสถานการณ์ยากลำบากไว้กับ  
พระองค์

พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ตรัสว่าลูกจะประสบความทุกข์  
ยากในโลกนี้ แต่ลูกจะชื่นบาน เพราะพระองค์ได้ชนะโลกแล้ว ฮาเลลูยา  
องค์พระผู้เป็นเจ้า! พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าความกลัวทั้งหมดของลูก  
พระองค์ทรงฤทธิ์มากยิ่งกว่าอำนาจแห่งความมืดใด ๆ ที่ต่อสู้กับจิตใจ  
ของลูก โอ พระองค์เจ้า พระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้า ขอให้พระนาม  
ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และถูกประกาศอย่างกึกก้องผ่านทางชีวิตของ  
ลูก

พระบิดา ขอทรงโปรดคอยให้ลูกในเวลาที่ถูกท้อแท้ และลูก  
พ่ายแพ้ต่อโลก ขอทรงโปรดประทานตาให้ลูกได้มองเห็นว่าความทุกข์  
ยากของลูกที่รับอยู่เพียงชั่วคราวนี้ จะทำให้ลูกมีสง่าราศียิ่งใหญ่ในนคร  
และขอให้ลูกนมัสการพระองค์ในท่ามกลางอุปสรรค การทำทนายและ  
การทดลองต่าง ๆ ในชีวิตนี้ ขอทรงโปรดเตือนลูก โดยพระวิญญาณ  
ของพระองค์ตลอดว่า ลูกยังไม่ได้อยู่บ้านที่แท้จริง ขอทรงโปรด  
ประทานกำลังใจให้กับลูกที่จะบวชวันและอดทนต่อความทุกข์ยากในชีวิต  
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์และเพื่อสร้างพระลักษณะของ  
พระองค์ในชีวิตของลูก

ลูกยอมรับว่าพระองค์ทรงรู้จักทุกทางของลูก และ  
พระองค์จะทรงนำลูกผ่านพินาศในชีวิตได้ และกระทำให้ลูกบริสุทธิ์  
ดั่งทองคำ การทดลองต่าง ๆ ที่ลูกเจอนั้น ขอสอนให้ลูกเชื่อฟังพระคำ  
ของพระองค์และให้ความเชื่อของลูกได้พิสูจน์ให้แท้ และเป็นเหตุให้  
เกิดการสรรเสริญ เพื่อเป็นเกียรติและสง่าราศีแด่พระองค์พระเยซู ลูก  
ยอมรับว่าพระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้า ไม่มีพระอื่นใดอีก และลูกวางใจ  
ในพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียวที่ช่วยลูกให้รอด ขณะที่ลูกรอคอย  
พระองค์ ลูกจะพักสงบอยู่ในอำนาจและความเป็นเอกราชของพระองค์  
และมีความหวังในพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรง  
ตรวจสอบลูกและพระองค์ทรงรู้จักลูกทุกอย่าง ไม่ว่าจะในเวลาที่ถูกหยุด  
นิ่งหรือเมื่อลูกยุ่งทำงาน ในทุกที่ที่ลูกไป สิ่งที่ลูกทำ พระองค์ทรงรู้จัก  
ในทุกวิถีทางและทุกความคิดของลูก แม้แต่ก่อนที่ลูกจะพูดออกมา  
พระองค์ก็ทรงรู้ ไม่มีที่ไหนที่ลูกไปแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่น

ขอบคุณพระบิดา แม้บางครั้งความมืดจะปกคลุมลูก แต่  
พระองค์ยังคงเป็นแสงสว่าง ลูกสรรเสริญพระองค์ในวิธีที่พระองค์ทรง  
สร้างลูกและยอมรับว่าทุกวันในชีวิตของลูกได้ถูกกำหนดขึ้น โดย  
พระองค์ ดังนั้นลูกจึงยอมจำนนแด่พระองค์และลูกจะยืนต่อคำ  
แผนการของศัตรูในพระนามของพระเยซู พระบิดาเจ้าข้า ขอให้การสั่ง  
สอนของพระองค์ในชีวิตของลูกทำให้ลูกได้เก็บเกี่ยวดอกผลที่ศักดิ์สิทธิ์  
ขอให้พระเยซูปรากฏในชีวิตของลูกมากยิ่งขึ้น ลูกอธิษฐานในพระนาม  
ของพระองค์ อาเมน

## เครื่องบูชาที่ยังมีชีวิต

วันที่ 12

ก่อนที่จะเริ่มต้น จงสงบนิ่งต่อพระเจ้า ขอให้พระองค์ช่วยให้ลูกเข้าใจถึง  
ความหมายที่บอกว่าลูกคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณสำหรับพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่และ  
ความรักของพระองค์ที่หลังไหลมาสู่ลูกผ่านการงานของพระคริสต์  
แต่ลูกขอสารภาพที่ลูกมักจะถูกครอบงำโดยไม่ได้คิดถึงเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ของ  
พระองค์แต่ได้นำความคิดและร่างกายของลูกให้มีส่วนร่วมในสิ่งต่าง ๆ  
ของโลกนี้ที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ชื่นชมยินดีต่อพระองค์ และไม่ได้  
นมัสการพระองค์ตามที่พระองค์ต้องการ พระองค์ทรงตรัสว่ากรมอบ  
ถวายตัวเองของลูกเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเป็นการนมัสการที่แท้จริง  
และลูกได้ละทิ้งไป

พระบิดา ลูกสารภาพว่าลูกได้ยอมให้ความคิดของลูกหลงเข้าไป  
ไปในวิถีของโลกนี้และได้ให้สิ่งนั้นมาแทนที่มาตรฐานแห่งพระคำของ  
พระองค์ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้อภัยลูก ขอทรงเสริมกำลัง  
ให้กับลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงเป็นผู้กำกับการเหนือ  
สายตาและความคิดของลูก

ลูกไม่มีวินัยในการดูแลตัวเองและไม่ใส่ใจในสุขภาพกับ  
อุปนิสัยของตัวเอง ขอทรงช่วยลูกที่จะฝึกวินัยในตัวเองและขอทรง  
ทำลายธรรมชาติเนื้อหนังของลูก ขอพระบิดาโปรดยกโทษให้ลูกด้วย  
ขอทรงโปรดคอยให้ลูกต้องการให้การแสวงหาพระองค์นั้น  
ง่ายดาย ขอทรงคอยในความเกียจคร้านของลูก โอ พระองค์เจ้าข้า  
ขอให้ลูกได้วิ่งตามพระองค์ไปในทางนั้นที่จะได้รับรางวัล และฝึกตัว  
ของลูกที่จะไม่เป็นผู้ที่ใช้การไม่ได้

ลูกขอพระองค์ทรงให้ของประทานแห่งสติปัญญาและการ  
ตัดสินใจให้กับลูก และขอทรงป้องกันความคิดของลูกจากการเสแสร้ง  
และปรัชญาที่ล่อลวงตามธรรมเนียมของมนุษย์และตามหลักการต่าง  
ๆ ของโลกที่ไม่เป็นตามพระคริสต์และพระคำของพระองค์ ลูกขอที่  
จิตใจของลูกจะได้รับการรื้อฟื้นอย่างแท้จริงและการดำเนินชีวิตของลูก  
ก็ถูกเปลี่ยนไป พระบิดา ลูกเลือกที่จะละทิ้งความชอบธรรมของตัวเอง  
และการควบคุมชีวิตของตัวเอง ที่ลูกจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต และใน  
วันนี้ลูกขอประกาศว่า ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของลูกนั้นคือการ  
ติดตามพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของลูก

องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ลูกขอสัมผัสการจุดประกายพระ  
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตประจำวันของลูก ที่  
จะมองเห็นพระเยซูออกมาจากตัวลูก ผ่านทางชีวิตของลูกเอง ในวิธีที่ลูก  
ยังไม่เคยได้รู้ ขอพระองค์ทรงประทาน โอ องค์พระวิญญาณของพระ  
เจ้า ขอทรงชำระและหล่อหลอมลูกให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งลูกจะเป็น  
เหมือนองค์พระเยซู และลูกจะได้เรียนรู้ถึงความล้ำลึกและการฝึกตนให้  
เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต มีพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดผลได้ ลูก  
อธิษฐานในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณที่ทรงส่งองค์พระวิญญานบริสุทธิ์ ผู้เป็นที่ปรักขามาให้กับลูก เพื่อจะสอนและเตือนให้ลูกระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงตรัส ขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตย์ของพระองค์ที่อยู่กับลูกตลอดไป พระบิดา ขอทรงโปรดอกัย ในเวลาที่ลูกต่อต้านองค์พระวิญญานบริสุทธิ์ แม้ลูกจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชี้ให้เห็นถึงความบาป ความชอบธรรมและการพิพากษา ลูกรู้สึกขอบพระคุณที่องค์พระวิญญานฯ ทรงช่วยลูกเมื่อลูกอ่อนด้า เมื่อลูกไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร พระองค์ทรงช่วยลูกขอเพื่อลูกตามพระประสงค์ของพระองค์

พระบิดา ขอทรงทำให้จิตใจลูกอ่อนนุ่มและขอทรงให้ลูกไวต่อองค์พระวิญญานฯ ลูกขอพระองค์ทรงเอาส่วนที่แข็งแกร่งในจิตใจที่ยังอยู่ภายในลูกออกไป และขอทรงประทานใจเนื้อให้กับลูก โดยพระวิญญานของพระองค์ ขอทรงล้ำแดง แม้จะเป็นความบาปที่ปกปิดไว้ในชีวิตของลูกเมื่อลูกรอคอยพระองค์ (จงหยุดนิ่งและรอคอย ต่อพระพักตร์พระเจ้านั้นจงสารภาพสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงนำเข้ามาในความคิดของคุณ)

พระคำของพระองค์สัญญาว่า พระองค์พระบิดาในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญานบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ร้องขอต่อพระองค์ และลูกจึงทูลขอ พระบิดาเจ้าข้า ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ ขอทรงเติมลูกด้วยพระวิญญานฯ ของพระองค์อีก (จงหยุดนิ่งและรอคอย ต่อพระพักตร์พระเจ้า ให้คำอธิษฐานนี้เป็นแบบส่วนตัวของคุณเอง)

ขอทรงให้ลูกมีฤทธิ์เดชโดยพระวิญญานของพระองค์ที่จะอยู่เพื่อพระคริสต์อย่างมีชัยชนะ ซึ่งขณะเมื่อลูกอยู่ในโลกนี้ ลูกจะไม่เป็นของโลกนี้ ลูกขอที่ฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญานฯ จะมาอยู่เหนือลูก ให้ลูกได้เป็นพยานเพื่อพระองค์ และพูดถ้อยคำของพระองค์อย่างกล้าหาญ ขอบพระคุณที่ทรงสอนลูกด้วยพระวิญญานฯ ว่า เมื่อไหร่และอะไรที่ลูกควรพูด ลูกต้องการผลของพระวิญญานที่จะปรากฏขึ้นในชีวิตของลูกอยู่ตลอด ขอทรงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นอยู่ในองค์พระวิญญานฯ อย่างแท้จริง เพื่อที่ความปรารถนาและกิเลสแห่งธรรมชาติบาปของลูกจะถูกทำลายไป ขอทรงเสริมกำลังลูกโดยพระวิญญานของพระองค์เพื่อลูกจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรูอย่างมั่นคงและที่ลูกจะบากบั่นและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้ชีวิตของลูกแสดงถึงความสมบูรณ์ในความชื่นชมยินดีเหมือนดั่งสาวกในยุคแรก และมีการสถิตย์อยู่ขององค์พระวิญญานบริสุทธิ์ เพื่อจะมองเห็นองค์พระเยซูในตัวลูกและผ่านทางชีวิตของลูกได้ชัดเจนขึ้น และขอให้ชีวิตของลูกถวายพระสิริต่อพระนามของพระองค์ เพราะนี่คือความปรารถนาแห่งจิตใจของลูก ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: ยอห์น 14:26; ยอห์น 16:8; โรม 8:26-27; เอเฟซัส 3:16; ลูกา 11:13;

กิจการของอัครทูต 1:8; ลูกา 12:12; กาลาเทีย 5:22-25; เอเฟซัส 6:11;

กิจการของอัครทูต 13:52

พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ผู้ทรงสร้างสิ่งใหม่ทุกสิ่งผ่านทางฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญานบริสุทธิ์ ลูกทูลขอพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตใจลูกใหม่ ขอให้ลูกไม่เหมือนกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ แต่ขอให้ลูกถูกเปลี่ยนแปลงโดยการฟื้นฟูจิตใจของลูกด้วยพระคำของพระองค์อยู่เสมอ

พระเจ้า หลายครั้งที่ลูกเกียจคร้านและไม่ใส่ใจต่อวินัยในการใช้ความคิดของลูก ลูกขอพระองค์ทรงโปรดอกัยให้ลูกและฟื้นฟูความคิดของลูกใหม่ (ลูกขอวางการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ของลูก การดูทีวีและดีวีดีของลูก

สิ่งต่าง ๆ ที่ลูกได้อ่านลงต่อพระพักตร์พระองค์ จงหยุดและให้พระวิญญานฯ ตรัสกับคุณ)

ลูกได้ต้อนรับปรัชญาของโลกนี้ที่ตรงข้ามกับพระคำของพระองค์เข้ามาในความคิดของลูก พระเจ้า ขอทรงโปรดอกัยให้กับลูกและฟื้นฟูความคิดของลูกใหม่ (ลูกขอวางการใช้เหตุผลตัดสิน หรือยอมต่อคำนิยมของโลกนี้ลงต่อพระพักตร์พระองค์ จงหยุดและให้พระวิญญานฯ ตรัสกับคุณ)

ลูกได้ทำให้ความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์เจือจางลงในการยอมต่อบาปของลูก พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดอกัยและฟื้นฟูความคิดของลูกใหม่ (ลูกขอวางข้อแก้ตัวต่าง ๆ ที่ลูกได้สร้างขึ้นเพื่อความคิดของลูก ทำที่ และการกระทำที่ตรงข้ามกับพระคำของพระองค์ลงต่อพระพักตร์พระองค์ จงหยุดและให้พระวิญญานฯ ตรัสกับคุณ)

ลูกได้ยอมให้ความคิดที่หาความกลัวและวิตกกังวลอยู่เหนือลูก พระเจ้าขอทรงอกัยให้ลูกและขอทรงฟื้นฟูจิตใจของลูกใหม่และทำให้ใจของลูกมั่นคง (ตอนนี้ลูกขอเลือกที่จะวางความกังวลและความกลัวทั้งหมดของลูกลงที่พระองค์และขอสันติสุขของพระองค์จะเทลมาเหนือลูก จงหยุดและให้พระวิญญานฯ ตรัสกับคุณ)

ขอให้ลูกมีความคิดของพระองค์ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ลูกพบเจออยู่ทุกวัน และขอให้ลูกไม่หันออกไปจากความจริงของพระองค์ ลูกขอพระองค์ทรงประทานความหิวกระหายในการเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ให้กับลูก ที่ลูกจะเตรียมให้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างและพระบิดา ในโลกแห่งความจริงที่เจือจางลง ที่มีปรัชญาที่ว่างเปล่าและมีความสิ้นหวัง ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกโดยพระวิญญานของพระองค์ที่ลูกจะเตรียมตัวเองเพื่อจะตอบทุก ๆ คนที่ขอให้ลูกให้เหตุผลสำหรับความหวังที่ลูกมีอยู่ ขอพระเยซูปรากฏมาอย่างชัดเจนในการดำเนินชีวิตประจำวันของลูก ขอทรงเสริมสร้างความเชื่อของลูกพระบิดา เพราะพระคำของพระองค์ตรัสว่า ถ้าลูกไม่ยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อแล้วลูกจะไม่ได้ยืนขึ้นมาอย่างแท้จริง โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ลูกยืนขึ้น ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: โรม 12:2; โครินธ์ 2:8; ยอห์น 17:17; 2 ทิโมธี 2:15; ฟิลิปปี 4:7-8; 1 เปโตร 3:15;

อิสยาห์ 7:9



ก่อนที่จะเริ่มต้น จงสงบนิ่งต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงประทานความเต็มใจที่จะกลับใจ เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ และเชื่อฟัง

พระบิดา ลูกขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาแห่งพระคำของพระองค์ที่ตรัสว่า ผู้ใดที่รอคอยพระองค์จะถูกเสริมชีวิตใหม่ พระองค์ผู้เดียวที่เป็นแหล่งของกำลังทั้งปวง เพราะพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง และฤทธานภาพและฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์พระองค์ที่จะทรงกระทำให้อิ่งใหญ่และประทานกำลังแก่ลูก ขอทรงเสริมกำลังลูก เพื่อจะยืนอย่างมั่นคง เพื่อจะยืนหยัดเพื่อความชอบธรรมที่จะถูกขึ้นเพื่อพระราชอาณาจักรของพระองค์ เหมือนคังคานีล ขอให้ชีวิตของลูกถูกสำแดงด้วยความสัตย์ซื่อ และ “ให้เป็นคนที่ไม่มีใครติได้” เมื่ออยู่ท่ามกลางความบกพร่อง ขอให้ลูกได้เป็นผู้ที่กลับมามาหาพระองค์ในการนมัสการและขอบพระคุณ ขอให้ลูกวิ่งไปยังพระองค์อยู่เสมอและไม่อ่อนล้า ลูกขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้ลูก เพื่อจะเดินและไม่อ่อนกำลัง ขอทรงช่วยลูกที่จะไม่กลัวหรือท้อใจกับเหตุการณ์ที่ลูกเผชิญอยู่ หรือสภาพของโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวลูก เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงยึดทุกสิ่งไว้ด้วยก้น ลูกขอพระองค์ทรงยึดลูกไว้ ขอทรงเสริมกำลังลูกและช่วยลูก ขอทรงชูลูกขึ้นด้วยมือขวาอันชอบธรรมของพระองค์และฤทธิ์อำนาจผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่ดำรงอยู่ในลูก เพื่อพระคริสต์จะอยู่ในจิตใจของลูกในความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์ - ในความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์! พระบิดาขอทรงเมตตาลูกและขอทรงช่วยลูกที่จะพึ่งพาพระองค์และมองหากำลังของลูกในพระองค์ผู้เดียวเพราะวิญญาณของลูกนั้นเต็มใจแต่เนื้อหนังของลูกนั้นอ่อนแอ และลูกขอสารภาพต่อพระองค์ดังนี้ต่อไป...

... ความอ่อนแอของความเชื่อและเนื้อหนังของลูก พระเจ้า ขอทรงเมตตาลูก

... การใช้ความคิดของลูกอย่างไม่มีวินัย ขอทรงรื้อฟื้นและเสริมกำลังแก่ความคิดของลูก โดยพระคำของพระองค์

... ความบาปที่ลูกยังยึดไว้ ขอทรงชำระลูกให้บริสุทธิ์และกระทำให้ลูกสะอาด

... ความกลัวในสิ่งที่ลูกยังเป็นอยู่ ขอให้ลูกหันจากวิญญาณแห่งความหวาดกลัว และวางใจในพระนามของพระองค์

ขอทรงเพิ่มความเชื่อให้ลูก ขอทรงทำลายความสงสัยและความไม่เชื่อมั่นในจิตใจและความคิดของลูกและขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้ลูกเพื่อที่ลูกจะได้อยู่อย่างกล้าหาญ ขอให้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่พระองค์ทรงปลุกลูกให้เติบโตขึ้นมานั้น สะท้อนออกมาด้วยการสรรเสริญพระนามของพระองค์ และรอยประทับของพระเยซูจะฝังอยู่ในทุกสิ่งที่ลูกสัมผัส เพราะพระนามของพระองค์และชื่อเสียงของพระองค์เป็นสิ่งที่ใจของลูกปรารถนา ลูกอธิษฐานในพระนามที่ทรงฤทธิ์ของพระเยซู อามีน

อ่าน: อีสยาห์ 40:31; 1 พงศาวดาร 29:12; อีสยาห์ 41:10; คานีล 6, อีสยาห์ 40:31; อีสยาห์ 41:10; โคโลสี 1:17; เอเฟซัส 3:16-17; 2 โครินธ์ 12:9-10; มัทธีว 26:41; โรม 12:29; สดุดี 51:7; อีสยาห์ 12:2; อีสยาห์ 26:8

พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณที่พระองค์ทรงนำลูกมา โดยพระโลหิตขององค์พระเยซู จากความตายสู่ชีวิต จากการอยู่ภายใต้กฎบังคับ มาอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์ ขอความรักอันยิ่งใหญ่และความอ่อนโยนของพระองค์นำพาลูกไปสู่การเชื่อฟังมากยิ่งขึ้น

พระบิดา ลูกขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้กับลูกในการที่ลูกได้ยอมให้ความบาปเข้ามาครอบครองชีวิตของลูกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับท่าที่ต่าง ๆ ที่ลูกพุ่มพุกซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวของลูกเองและทำให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ของลูกกับพระองค์และผู้อื่น

สำหรับการที่ลูกสนใจความมั่งคั่งของโลกนี้ แทนที่จะสนใจความสว่างแห่งการทรงสถิตย์ของพระองค์ องค์พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดอภัยให้กับลูก ขอให้จิตใจและท่าที่ต่าง ๆ ของลูกนั้นถูกควบคุมโดยพระวิญญาณและทำให้เกิดชีวิตและสันติสุข

สำหรับการกระทำและความเคยชินต่าง ๆ ในชีวิตของลูกที่ไม่ได้ผลักดันให้ลูกเป็นผู้ที่เหมือนกับพระคริสต์มากขึ้น พระองค์เจ้าข้า ขอทรงอภัยให้กับลูก ขอทรงโปรดทำลายกำแพงแห่งกำแพงที่ลูกได้สร้างไว้ในจิตใจ

โอ พระองค์เจ้าข้า ขอพระคำของพระองค์อยู่ในลูกอย่างท่วมท้นและขอให้ไม่ว่าลูกจะทำหรือพูดอะไรก็จะสำเร็จในพระนามของพระองค์ ที่พระองค์จะได้รับพระเกียรติและคำสรรเสริญ ขอทรงทำให้ลูกเป็นทาสแห่งความชอบธรรม และขอทรงนำลูกไปถึงความบริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงช่วยให้ลูกดำรงชีวิตได้กตัญญูแก่แห่งพระวิญญาณ เพื่อลูกจะดำรงชีวิตของตัวเองในพระองค์ผู้เดียว เพราะลูกรู้ว่า เป็นความปรารถนาของพระองค์เพื่อให้ลูกบริสุทธิ์เช่นนั้น ขอทรงทำให้ลูกมีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณของพระองค์ที่ลูกจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ และไม่หยุดที่จะออกผล ขอทรงช่วยลูกที่จะอยู่โดยพระวิญญาณเพื่อลูกจะไม่พึงพอใจในความปรารถนาของเนื้อหนัง และเฝ้าติดตามในสิ่งที่องค์พระวิญญาณกำลังกระทำอยู่ ขอให้ผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของลูกให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยมี ขอให้ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตนนั้นปรากฏเด่นชัดในถ้อยคำ การกระทำ และการตอบสนองต่าง ๆ ของลูก ขอทรงทำให้ลูกเป็นเหมือนกับพระลักษณะของพระเยซู เพราะลูกอธิษฐานในพระนามของพระองค์ อามีน

อ่าน: 1 โครินธ์ 3:16; โรม 6:13; โรม 8:6; โคโลสี 3:16-17; โรม 6:19; กิจการของอัครทูต 17:28; เอเฟซัส 5:26-27; เปรมีย์ 17:8; กาลาเทีย 5:16, 25; กาลาเทีย 5:22-23

อ่าน: โรม 8:2-17 กาลาเทีย 5:1 อีสายห์ 61:1 ลูกา 4:18, 15:11-31  
2 โครินธ์ 3:17 กาลาเทีย 5:13 1 โครินธ์ 8:9 โรม 8:21

พระบิดา ลูกขอบพระคุณที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์ กษัตริย์ของ  
พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสต์นั้น ได้ทำให้ลูกพ้นจากกฎแห่งความ  
บาปและความตาย ขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงเป็นเครื่องบูชาในความ  
บาปของลูกอย่างเต็มพระทัย เพราะว่าความบาปของลูกได้รับการให้อภัย  
และไม่ถูกจดจำเพราะพระองค์ประทานความชอบธรรมของ  
พระองค์ที่เกินความเข้าใจให้กับลูก ลูกขอบพระคุณอย่างเต็มที่!

และในตอนนี้อย่างไรก็ตาม ลูกได้รู้ว่าลูกเป็นของพระองค์  
และเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในลูก ขอให้จิตใจของลูกตั้ง  
มั่นอยู่ในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนา ลูกทูลขอในพระนามของ  
พระเยซูที่พระองค์จะทรงทำลายป้อมปราการที่ยังเหลือของเนื้อหนัง  
ของลูกที่ยังเหลืออยู่ ที่จิตใจของลูกซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจะก่อให้เกิด  
ชีวิตและสันติสุขในตัวลูก ลูกเลือกที่จะวางความตายและการกระทำของ  
เนื้อหนังลงเพื่อลูกจะดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ลูกขอบพระคุณสำหรับ  
องค์พระวิญญาณที่ทำให้ลูกเป็นลูกของพระองค์ ซึ่งลูกได้เรียกพระองค์  
ว่า “พระบิดา” เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจ ขอทรงโปรดประทาน  
ฤทธิ์เดชให้กับลูกที่จะดำเนินชีวิตดังที่เป็นลูกของพระองค์ (รอและ  
พิจารณาว่า คุณเป็นลูกของพระเจ้า)

ขอให้ลูกได้ยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อในพระองค์ ลูกขอ  
พระองค์ทรงประทานการตั้งใจที่บริสุทธิ์ที่ลูกจะอยู่ในเสรีภาพที่พระ  
คริสต์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ลูก และไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันของความบาป  
ลูกขอบพระคุณยิ่งนัก องค์พระเยซูเจ้า เมื่อลูกยังถูกมัดและถูกกักขังโดย  
ความบาปของลูก พระองค์ทรงเสด็จมาและประกาศถึงอิสรภาพ ขอทรง  
โปรดคอยให้ลูกในวิถีที่ลูกดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกับว่าเครื่องบูชาของ  
พระองค์สำหรับความบาปของลูกนั้นมีไม่เพียงพอ ความบาปผิดของลูก  
นั้นมากยิ่งขึ้น แต่พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่า และพระองค์ทรง  
ประทานเสื้อคลุมกับแหวนและได้ทรงเชิญลูกไปยังงานเลี้ยงที่โต๊ะเสวย  
ของพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดคอยให้ลูกในการคิด การพูด  
หรือการใช้ชีวิตของลูกที่เหมือนว่าลูกเป็นทาสในนิเวศน์ของพระองค์  
แทนที่จะเป็นลูกของพระองค์ ขอทรงโปรดคอยให้ลูกยังอาศัยอยู่ในเงา  
มืด

ในวันนี้ ขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูก โดยพระ  
วิญญาณของพระองค์ที่ทำงานอยู่ภายในลูก เพื่อจะดำเนินอยู่ในเสรีภาพ  
อย่างเข้มแข็งเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ลูกแล้วในพระคริสต์ ขอ  
ทรงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของลูกและขอทรงเติมเต็มลูกด้วยความชื่น  
ชมยินดีของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระวิญญาณที่  
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น แต่ลูกทูลขอพระองค์ทรงช่วยลูก  
ขอทรงปกป้องลูกจากการใช้เสรีภาพที่ลูกมีในพระองค์อย่าง  
ผิด ๆ หรือการใช้เสรีภาพของลูกในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นก้อนหิน  
สะดุดในทางของผู้อื่น ลูกไม่สามารถหาถ้อยคำใด ๆ ที่เพียงพอต่อการ  
ขอบพระคุณพระองค์พระเยซูสำหรับการที่พระองค์ทรงทำลายคำ  
สาปแช่งแห่งความผิดบาปและการปลดปล่อยให้ลูกเป็นไท ลูกขอบ  
พระคุณสำหรับเสรีภาพซึ่งมีสง่าราศีนี้ ขอทรงเสริมกำลังลูกที่จะออกมา

พระบิดา พระเยซูทรงตรัสว่าลูกควรจะรักพระองค์

ด้วยสุดใจของลูก

ด้วยสุดจิตใจของลูก

ด้วยลิ้นสุดกำลังของลูก และ

รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าสิ่งใด ๆ ที่ลูกทำ

พระเจ้าขอทรงโปรดอภัย เพราะลูกได้ปิดซ่อนบางส่วนของใจของลูกและอยู่ห่างจากพระองค์

ลูกเชื่อซาในความคิด เกียจคร้านและไม่มีความเชื่อและไม่ได้รับพระองค์ด้วยสุดจิตใจของลูก

ลูกตระหนักถึงจุดอ่อนของลูกอย่างมากและสารภาพว่าลูกไม่มั่นใจว่า ลูกได้รู้จักการรักพระองค์ด้วยสุดกำลังของลูกหรือไม่ แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเช่นนั้น

พระบิดา พระองค์ทรงรู้ว่าลูกไม่ได้รักผู้อื่นมากเท่ากับที่ลูกรักตัวเอง พระเจ้า ขอทรงให้อภัยลูก

ขอพระองค์ทรงเมตตาลูกและเปลี่ยนแปลงลูก โอ พระองค์เจ้าข้า ขอให้ชีวิตของลูกเด่นชัดขึ้นในความเชื่อสุดใจและการยอมรับจากปากของลูกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า ลูกทูลขอพระองค์ทรงป้องกันลูกจากการคาดหวังในตัวเอง การปรับปรุงจริยธรรมภายนอก เพราะว่สิ่งนี้ไม่ได้นำลูกไปยังความชื่นบาน และการดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่มีฤทธิ์เดช แต่ลูกขอที่จะถูกเปลี่ยนแปลงในฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ เพื่อที่ลูกจะได้ทำตามพระลักษณะของพระเยซู เพื่อตัวลูกจะได้สะท้อนถึงพระสิริของพระองค์ และนำผู้อื่นมาใกล้พระองค์ ลูกทูลขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงลูกจากภายในสู่ภายนอก

ขอให้ลูกเชื่อในหัวใจของลูกอย่างเต็มที่ที่ลูกจะยอมรับด้วยปากของลูก และเพื่อความเชื่อของลูกจะไม่เหี่ยวแห้งไปเมื่อลูกได้เผชิญกับความยากลำบากในชีวิต หรือเล่ห์เหลี่ยมและความหยาบคายในขณะที่ลูกยังอยู่ต่อหน้าผู้ที่ยังไม่ร้องเรียกพระนามของพระองค์

ขอคุณพระองค์ ที่ถ้อยคำของพระองค์อยู่ใกล้ลูก ในปากและในใจของลูก ขอทรงช่วยให้ลูกเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์เดี๋ยวนี้ ลูกปรารถนาให้ใจและจิตใจของลูกอยู่ภายใต้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระเจ้า ลูกเห็นเด็คน้อยกับความไม่เชื่อและใจที่เอนเอียง ขอทรงช่วยลูกจากตัวเอง เพราะลูกเชื่อในใจของลูก แต่ขอทรงช่วยในส่วนความเชื่อที่ยังขาดอยู่ ลูกสารภาพจากปากของลูก องค์พระเยซูเจ้า พระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงพระสิริของพระบิดา ในตอนนี้ขอให้สิ่งนั้นเป็นจริงในใจของลูกด้วยเช่นกัน และสำแดงออกมาในวันนี้ผ่านทางชีวิตของลูก ลูกขออธิษฐานในพระนามที่ทรงฤทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่เพียงผู้เดียว อามเมน

อ่าน: มาระโก 12:33; 2 โครินธ์ 3:18; 1 เปโตร 3:15; เกลซธรรมบัญญัติ 30:14; มัทธิว 5:16; มาระโก 9:24; โรม 10:9-10; ฟิลิปปี 2:11

พระบิดา ในวันที่ลูกเข้ามาอยู่ต่อพระพักตร์

พระองค์ ลูกขอบด้วยความบริสุทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ลูกได้ตระหนักถึงความอ่อนแอของเนื้อหนังของลูกอย่างชัด พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาลูกเถิด ขอทรงโปรดอภัยในการที่ลูกเดินตามทางของลูกเองและไม่วางชีวิตไว้ในน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระองค์ ลูกขอสารภาพว่าลูกได้หลงผิดไปด้วยเป้าหมายต่าง ๆ ที่ทำเพื่อตัวเองและได้หลงหายไปจากการเพ่งมองพระพักตร์ของพระองค์ ลูกขอพระองค์ทรงเอาความละอายในความบาปของลูกที่นำลูกออกห่างจากอ้อมแขนของพระองค์ออกไป ขอให้ลูกได้มองที่พระพักตร์ของพระองค์และรับการอภัยจากพระองค์ ในวันที่ ลูกทูลขอต่อพระบิดา ขอความสดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แทรกซึมเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของลูกและการสำแดงถึงพระสิริของพระองค์ให้กับคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระองค์

พระบิดา ในวันที่ ขอวางจิตใจของลูกไว้ในสิ่งที่เหนือกว่าไม่ใช่สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ ในวันที่ขอให้ลูกเป็นคนแห่งพระพร ขอทรงช่วยให้ลูกหนุนใจคนมากมายที่อ่อนแอและเห็นเด็คน้อยจากความกังวลต่าง ๆ ในโลกนี้ ขอทรงประทานโอกาสให้ลูกที่จะรักในการประพฤติตามและการลงมือกระทำ ขอให้ลูกมีความเต็มใจที่จะยอมยากลำบากเพื่อผลดีแห่งข่าวประเสริฐ และรับใช้ผู้อื่นเหมือนที่ลูกได้รับใช้พระองค์ พระบิดา ความปรารถนาของลูกคือ เพื่อรอยประทับของพระเยซูจะถูจารึกไว้ในทุกที่ ๆ ลูกไป ในทุกสิ่งที่ลูกเผชิญ กับทุกคนที่ลูกได้พบ ขอทรงกระทำสิ่งนี้ให้สำเร็จผ่านทางลูกด้วย

พระบิดา ลูกไม่ต้องการเป็นคนติดตามพระองค์แบบไม่เต็มใจหรือเมื่อสะดวกสบายเท่านั้น ขอให้ลูกยืนอย่างมั่นคงอยู่เสมอและไม่ยอมให้สิ่งใดมาเคลื่อนย้ายลูกออกไปจากพระองค์ และขอมอบตัวของลูกทั้งคืนตามพระประสงค์ของพระองค์ ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากเหลือเกินที่พระองค์ทรงเมตตาและกรุณา เพราะพระองค์ทรงรู้จักความอ่อนแอของลูก ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ทรงกระทำตามความบาปที่ลูกสมควรได้รับ ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดให้กับลูกและขอทรงชูลูกไว้ด้วยใจที่พร้อมเต็มที่ เพื่อพระสิริของพระองค์จะถูกสำแดงออกมาทางชีวิตของลูกมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมี ลูกอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซู อามเมน

อ่าน: ลูกา 15:20-24; โกลโลสี 3:1; ฮีบรู 3:13, 10:25; ยากอบ 2:20,26; มัทธิว 25:40; มัทธิว 5:16; 1 โครินธ์ 15:58; สดุดี 103:8-19; สดุดี 51:12-13

พระบิดา พระคำของพระองค์สัญญาว่า พระองค์จะเป็นรากฐานที่มั่นคงของลูก เป็นกำลังแห่งความรอด และเป็นสติปัญญากับความรอบรู้ พระเจ้าขอทรงอภัยให้กับลูก เพราะลูกรู้ว่าบ่อยครั้งที่ลูกมองหากำลังและความมั่นคงจากที่อื่นและพลาดพระพรของพระองค์ในชีวิตไป ขออภัยให้กับลูกในเวลาที่คุณหันกลับไปหาความรอบรู้ของโลกนี้แทนที่จะหันมาหาพระองค์ ลูกเร่งรีบนำเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาในมือของตัวเองและทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องในสายตาของตัวเอง ขอทรงสอนให้ลูกได้หยุดนิ่ง เพื่อแสวงหาพระพักตร์ สติปัญญาและคำแนะนำของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า เมื่อลูกขาดสติปัญญา ให้ลูกร้องทูลขอแล้วลูกก็ร้องขอจากพระบิดา ขอทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับลูก

ขอทรงปกป้องความคิดของลูกในวันนี้เพื่อจะต่อต้านกับปรัชญาต่าง ๆ ในโลกนี้ ขอให้ลูกหยั่งรากอย่างมั่นคงในพระคริสต์

ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ลูกได้พบไม่ว่าในการทำงาน ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน ขอให้ลูกได้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์และมีสติปัญญาในทุกสิ่งที่ลูกทำ ขอทรงป้องกันลูกจากข้อผิดพลาด และลูกทูลขอสติปัญญาจากพระองค์ โดยเฉพาะในเรื่องของ (เชิญอธิษฐานเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณและเรื่องที่คุณเป็นกังวล)

ขอให้สติปัญญาของพระองค์ปรากฏชัดเจนขึ้นผ่านทางตัวลูก ในขณะที่ลูกใช้เวลาอยู่กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับลูก และขอให้ลูกใส่ใจต่อความต้องการของผู้อื่นมากกว่าการทำเพื่อตัวเอง

ลูกขอประกาศว่า ความวางใจของลูกนั้นอยู่ในพระองค์เพียงผู้เดียว แหล่งแห่งความรู้และสติปัญญาทั้งสิ้น และลูกได้ทูลขอที่พระองค์จะประทานสติปัญญาจากฟ้าสวรรค์ให้กับลูก ซึ่งสติปัญญานั้น:

บริสุทธิ์ (พระบิดา ขอทรงเปิดเผยเป้าหมายที่ซ่อนไว้ในใจของลูก)

รักความสงบ (ขอให้ถ้อยคำของลูกนั้นได้เสริมสร้างผู้อื่นขึ้น และส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

คำนึงถึงผู้อื่นและความอ่อนน้อม (ขอให้ความคิดของลูกมีความต้องการของผู้อื่นอยู่ ขอทรงสอนให้ลูกรู้จักการปรนนิบัติผู้อื่น)

เต็มล้นด้วยความเมตตาและผลทางวิญญาณที่ดี (ขอให้ลูกเป็นผู้แบ่งปันพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์)

มีความซื่อสัตย์และความจริงใจ (ขอให้การกระทำของลูกสำแดงออกมาด้วยความรักของลูกที่มีต่อพระองค์ ขอทรงช่วยให้ลูกรักเหมือนที่พระองค์ทรงรัก)

ขอทรงเสริมกำลังลูกในวันนี้ ขอทรงอย่าเตือนลูก ขอลูกจะมีชีวิตอยู่ตามที่ถ้อยคำของพระองค์บอก เพื่อลูกจะเป็นดังคนมีปัญญาที่สร้างบ้านของเขานบนศิลา โดยไม่หวั่นต่อพายุที่ปะทะตัวลูก ลูกขอที่จะไม่หวั่นไหว ในพระนามพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระวาหะ อามีน

อ่าน: อิสยาห์ 33:6; 1 โครินธ์ 3:19; สุภาษิต 3:7; โคลโลสี 1:9; เอเฟซัส 1:17; ยากอบ 1:5; โคลโลสี 2:8-9; ยากอบ 3:17; มัทธิว 7:24-25

ก่อนที่คุณจะเริ่ม จงทำเหมือนกับเหล่าสาวกใน ลูกา 11:1 ที่ร้องขอว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน...”

พระบิดาลูกมาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เพื่อทูลขอพระองค์ ให้ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูก โดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ความถ่อมตนของพระคริสต์จะปรากฏขึ้นในความสัมพันธ์ของลูกกับผู้อื่น ขอให้ลูกไม่ทำอะไรที่ออกมาจากความเห็นแก่ตัว แต่ขอให้ลูกคำนึงถึงผู้อื่น มากกว่าตัวของลูกเองอย่างแท้จริง และขอให้ลูกมองออกไปยังความน่าสนใจของสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงวางไว้ในชีวิตของลูก พระบิดา สิ่งข้างต้นนี้ต่อต้านกับเนื้อหาของลูกอย่างมาก

ขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยลูก เพราะลูกขอสารภาพว่าโดยปกติแล้วลูกให้ความสนใจต่อความต้องการของตัวเอง และไปตามทางของตัวเอง ขอให้ความเห็นแก่ตัวต่าง ๆ ตายลงในลูกเพื่อลูกจะปรนนิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักอย่างแท้จริง

พระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ลูก ลูกขอสารภาพว่าบ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ในความต้องการของผู้อื่นอยู่บนฐานของความสบายของลูกหรือถ้าสิ่งนั้นเป็นความสะดวกสำหรับตัวของลูกเอง พระองค์เจ้าข้า ลูกช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกิน ขอทรงสอนลูกให้รู้จักความหมายของการรักอย่างเสียสละ เพื่อลูกจะปรนนิบัติเหมือนกับองค์พระเยซู ขอพระองค์สอนลูกในวันนี้

ขอให้ลูกมีความกรุณาและความเมตตาต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เหมือนดังพระองค์ พระบิดาที่ทรงพระคุณและพระเมตตาต่อลูก ขอทรงทำลายความเย่อหยิ่งในชีวิตของลูก ในความน่ารังเกียจทุกรูปแบบของมัน (ความต้องการที่มีทางของตัวเอง ที่ให้คนอื่นได้ยืมลูก ที่เห็นว่าลูกถูกต้อง ที่อยากให้คนอื่นสนใจตัวลูกเอง หรือที่ลูกเองยอมต่อความบาปในชีวิตของลูก จงหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์) ขอทรงช่วยให้ลูกได้ตระหนักถึงวิถีต่าง ๆ ที่ลูกจะยกตัวเองอย่างชาญฉลาด และขอให้ลูกยกพระคริสต์ขึ้นแทน

พระคำของพระองค์นั้นสัญญาว่าพระองค์จะทรงนำความถ่อมใจมาไว้ในสิ่งที่ถูกต้อง ลูกต้องการให้พระองค์นำลูก ในวันที่ ลูกขอเลือกที่จะยอมรับการกระตุ่นของพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อลูกจะไม่ต่อต้านการทำงานของพระองค์ในชีวิตของลูก และลูกจะถ่อมลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะยกลูกขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ขอให้ไฟแห่งการชำระขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองชีวิตของลูกอย่างท่วมท้นในวันนี้ เพื่อลูกจะเป็นคนที่ใช้การได้สำหรับเป้าหมายแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และขอให้ลูกได้มีความรักและพระเมตตาของพระองค์ต่อผู้ที่แบกภาระในความกังวล ความไม่สมบูรณ์แบบในโลกนี้และต่อผู้ที่อยู่ในความสิ้นหวังที่ต้องการพระเจ้าผู้ช่วยมากขึ้น ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ ในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ อามีน

อ่าน: ฟิลิปปี 2:2-4; กาลาเทีย 5:13; กาลาเทีย 6:2; คานีเยล 4:37; สดุดี 25:9; 1 เปโตร 5:6; ลูกา 10:25-37

ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์สูงส่งในทั่วโลก สง่าราศีของพระองค์สูงส่งเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้น เมื่อลูกลมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนและได้มองเห็นถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์ และดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็อยู่ท่วมทับตัวลูก และภายในใจลูกนั้น ลูกรู้สึกตัวอ่อนแอเล็กน้อยและไม่สำคัญ พระองค์ยังบอกกับลูกว่าพระองค์ทรงทำให้ลูกต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยและทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่ลูก ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของลูก พระองค์ พระเจ้า พระผู้สร้างทุกสิ่งทรงเรียกลูกตามชื่อของลูกและทรงตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เราจะอยู่กับเจ้า เราได้ไถ่เจ้าแล้ว เจ้าเป็นของเรา” นี่ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจได้

เพราะพระองค์ทรงเรียกลูกออกจากความมืดแห่งความบาปของลูกสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ขององค์พระเยซูที่ทำให้จิตใจของลูกเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณ เพราะลูกจดจำในช่วงเวลาที่ยังคงตายอยู่ในความบาปของลูกได้ ที่ลูกหมดหวังและสิ้นหวัง แต่พระองค์ทรงกู้ลูกจากการควบคุมของความมืดนั้น และนำลูกไปสู่ราชอาณาจักรของพระเยซูคริสต์และความบาปของลูกได้รับการอภัย กระดานของลูกได้ถูกเช็ดให้สะอาดไป ฮาเลลูยา! โอ พระเจ้า ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงชำระลูกเพื่อลูกจะลูกลมองว่าลูกได้ใช้ชีวิตที่สมควรแก่การทรงเรียกที่ได้รับจากพระองค์

ลูกทูลขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของลูกให้กว้างกว่าแต่ก่อน เพื่อลูกจะมีความเข้าใจถึง “มรดก” ที่พระองค์ทรงเรียกให้รับได้ชัดเจนขึ้น ขอทรงเสริมกำลังฝ่ายวิญญาณของลูก เพื่อลูกจะมุ่งไปที่พระองค์อยู่เสมอ เพื่อจะมุ่งไปที่พระองค์ในวันนี้ ขอทรงรื้อฟื้นความรักและความหิวกระหายที่จะรู้จักพระองค์ของลูกใหม่ และให้ลูกอยู่ในการทรงสถิตย์ของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลือลูกที่จะดำเนินชีวิตอยู่แบบผู้ที่ถูกเรียกโดยพระเจ้าแห่งจักรวาลเพื่อเข้าสู่มิตรภาพที่ติดสนิทและมีส่วนร่วมกับพระองค์ ลูกขอสารภาพความอ่อนแอของลูกต่อพระองค์ ความยากลำบากที่ลูกมีอยู่เกือบตลอด เพื่อลูกจะยังมั่นคงและมองไปยังพระพักตร์ของพระองค์เท่านั้น พระเจ้า ขอทรงช่วยเหลือลูก ลูกขอให้ความอ่อนแอของลูกนั้นเป็นความแข็งแกร่งขึ้น เพื่อลูกจะวางใจในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อลูก และเพื่อพระองค์จะกระทำทุกสิ่งให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์ องค์พระบิดาที่สมควรแก่การสรรเสริญ ทั้งภายในชีวิตของลูกและผ่านทางชีวิตของลูก ลูกทูลขอสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซู อามิน

อ่าน: สดุดี 8; อีซยาห์ 43:1; 1 เปโตร 2:9; 2 ทิโมธี 1:9; 1 โครินธ์ 1:2; 1 เธสะโลนิกา 2:12; เอเฟซัส 4:1; เอเฟซัส 1:18; ฟิลิปปี 3:14; 1 โครินธ์ 1:8-9; 2 โครินธ์ 12:9

ขอการเจิมที่สดใหม่ของพระวิญญาณในชีวิตของคุณจากพระเจ้า

องค์พระเยซูเจ้า ลูกอธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระบิดา พระคำของพระองค์ตรัสว่าผู้ใดที่ใคร่จะดีกว่าคนที่มีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ดีเมืองได้ พระองค์ทรงดักเตือนลูกด้วยพระคำของพระองค์ เพื่อให้ลูกควบคุมร่างกายของลูก ความต้องการและพฤติกรรมของลูก ในทางที่บริสุทธิ์ และถวายเกียรติแด่พระองค์ แต่ลูกขอสารภาพว่าลูกมีหลาย ๆ ส่วนในชีวิตของลูกที่บกพร่องไป และลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงเสริมกำลังลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ลูกจะไม่ปล่อยให้ความบาปครอบครองในร่างกายของลูกหรือยอมต่อความปรารถนาที่ไม่ดี (ให้หยุดและขอพระวิญญาณเปิดเผยส่วนต่าง ๆ ในชีวิตของคุณที่ยังไม่ยอมต่อพระองค์)

ขอให้ผลของพระวิญญาณในเรื่องการควบคุมตนเองนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตของลูก เพื่อลักษณะของพระองค์จะชัดเจนขึ้นในเวลาที่ถูกทานอาหาร ในการใช้จ่ายซื้อของ ในงานอดิเรก ในเรื่องเพศของลูก และในคำพูดและการกระทำต่าง ๆ ของลูก ขอให้ลักษณะทุก ๆ อย่างที่ลูกเป็นและการใช้ชีวิตของลูกอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในตอนนี้ลูกยอมต่อพระองค์ในพระนามพระเยซู

ลูกทูลขอให้พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกเพื่อควบคุมลึนของลูก ขอให้ลูกเร็วในการฟัง ช้าในการพูดและช้าในการโกรธ เพราะความโกรธไม่ได้นำมาซึ่งชีวิตที่ขอบธรรมดั่งที่พระองค์ปรารถนา ขอให้ปากและชีวิตของลูกเป็นพระพรต่อผู้อื่น

ขอให้ชีวิตของลูกถูกครอบครองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อลูกจะใช้ชีวิตและกระทำสิ่งต่าง ๆ อย่างแท้จริง และให้ตัวตนของลูกอยู่ในพระองค์ ในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือลูกที่จะไม่ตามใจเนื้อหนังของลูก ขอทรงเสริมกำลังให้กับลูกที่จะเข้มแข็งในการควบคุมตนเองในด้านของความคิด คำพูดและการกระทำ เพื่อลูกจะเป็นคนที่ใช้การได้ เพื่อจะเป็นภาชนะล้ำค่าสำหรับพระประสงค์ของพระองค์ และพระสิริแห่งพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอทรงทำให้สิ่งนี้เกิดผลผ่านทางพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูก เพราะลูกอธิษฐานในพระนามของพระองค์ อามิน

อ่าน: สดุดี 16:32; 1 เธสะโลนิกา 4:4; โรม 6:12; 2 เปโตร 1:5-6; คาเนซล 1:8; 1 โครินธ์ 6:19; ยากอบ 1:26; ยากอบ 1:19; กิจการของอัครทูต 17:28; โรม 9:21

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ขอพระวิญญูณบริสุทธิทำให้จิตใจของคุณสงบและให้พระองค์เปิดเผยเหตุผลมากมายที่คุณจะชอบพระองค์เข้ามาในความคิดของคุณ จงใช้เวลาถึงถึงความดีงามของพระเจ้า...

พระบิดา เป็นสิ่งที่ดีที่คุณได้สรรเสริญพระองค์และประกาศถึงความรักของพระองค์ในเวลาเช้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์ในเวลากลางวัน พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทำให้ลูกขึ้นบาน ขอทรงเปิดดวงตาของลูกที่จะมองเห็นผีพระหัตถ์ของพระองค์และโดยพระวิญญูณของพระองค์ขอทรงนำบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีของพระองค์มาภายในลูก เพราะพระองค์ทรงสมควรที่ลูกจะมอบถวายคำสรรเสริญในที่สูงสุด

พระบิดา ขอทรงอภัยให้แก่ลูก เพราะลูกได้ยอมให้จิตใจของลูกถูกรบกวนด้วยความกังวลของโลกนี้แทนที่พระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เหมือนเปาโลกับซิลาส ขอให้ลูกได้ค้นพบการร้องเพลงสรรเสริญใน “ที่คุมขัง” ต่าง ๆ ที่ลูกได้เจอ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเครื่องบูชาขององค์พระเยซูสำหรับความบาปของลูก ซึ่งพระองค์ทรงช่วยลูกและวิงวอนเพื่อลูก ฮาลูลูยา! เป็นการช่วยให้รอดที่มากมายเหลือเกิน พระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม ขอให้ลูกร้องสรรเสริญถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เสมอ และประกาศถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ให้เป็นที่ยู่งไปตลอดทุกชั่วอายุด้วยปากของลูก เพราะความรักของพระองค์นั้นตั้งอยู่เป็นนิรันดร์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ก็ตั้งอยู่ในฟ้าสวรรค์ และลูกรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้สูงส่งและเกินกว่าที่ลูกจะคิดได้ ขอทรงช่วยให้ลูกเข้ามายังการทรงสถิตย์ของพระองค์อยู่เสมอด้วยการโมทนาขอบพระคุณและการสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงแสนดีและความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ขอขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ลงมาและจับลูกไว้ ขอขอบคุณพระบิดาสำหรับการช่วยกู้ลูกและเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกในวันที่ลูกมีปัญหา เพราะความยินดีของพระองค์ภายในลูกนั้นเกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจได้ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยให้ลูกได้ยินบทเพลงที่พระองค์ทรงขับร้องอยู่เหนือตัวลูก ขอทรงทำให้ลูกสุขใจในทุกเช้าด้วยความรักที่ไม่เคยหยุดยั้งของพระองค์ เพื่อลูกจะร้องเพลงแห่งความชื่นชมยินดีและมีความเปรมปรีดิ์ตลอดทั้งวัน ขอให้พระกรุณาของพระองค์อยู่เหนือลูก พระองค์เจ้าข้า ลูกทูลขอให้พระองค์จะทรงสถาปนาหัตถกิจของลูก และขอให้เป้าหมายแห่งราชอาณาจักรเกิดผลทั้งในและผ่านทางชีวิตของลูกในวันนี้ เพราะความหวังของลูกอยู่ในพระองค์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของลูก และลูกขอสรรเสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

อ่าน : สดุดี 92:1-4; กิจการของอัครทูต 16:25; ฮีบรู 7:25, 27; สดุดี 89:1-2; เอเฟซัส 3:20; สดุดี 100:4-5; สดุดี 18:16-19; เศฟันยาห์ 3:17; สดุดี 90:17; สดุดี 115:15; ปฐมกาล 15:1

ขอบคุณพระบิดา ที่พระเยซูทรงรับความบาปผิดของลูกและทรงอธิษฐานเพื่อลูก เพราะพระโลหิตของพระองค์หลั่งออกมาเพื่อลูก ลูกมีใจกล้าที่จะเข้าไปยังที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ ลูกต้องการเข้าใกล้พระองค์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ในการเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ เมื่อลูกร้องเรียกพระองค์ พระองค์จะตอบและสำแดงให้ลูกเห็นถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่ลูกไม่รู้จัก

พระเจ้าขอทรงสอนลูกให้อธิษฐาน ขอทรงสอนลูกที่จะอธิษฐานตามพระทัยของพระองค์ ตามพระประสงค์ของพระองค์ ตามพระคำของพระองค์ พระเจ้าขอทรง โปรดอภัยให้แก่ลูกที่มองที่พระองค์ด้วยมุมมองของลูกเองและยอมให้กับความกังวลต่าง ๆ ของชีวิต และพลาดพระพรแห่งการอธิษฐานตามพระทัยของพระองค์เพื่อคริสตจักรของพระองค์และสิ่งที่อยู่รอบตัวลูก ขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชไว้กับลูกโดยพระวิญญูณบริสุทธิของพระองค์ เพื่อลูกจะได้อธิษฐานเพื่อผู้อื่นและเพื่อพระราชกิจของพระองค์ที่มีอยู่ทั่วโลกนี้ ขอให้ลูกเป็นคนหนึ่งที่พระองค์ทรงเรียกแม้อันตอนกลางวันเพื่อ“สร้างกำแพงขึ้น” และยืนอยู่ในช่องโหว่เพื่อผู้อื่น และขอให้ลูกตอบสนองเมื่อพระองค์ทรงเรียกหรือ ขอให้ภาระหนักและความรุนแรงของความต้องการต่าง ๆ ในโลกที่หลงทางนี้ รวมถึงภาระของและความต้องการของพี่น้องในพระคริสต์พร้อมกับครอบครัวแห่งความเชื่อของลูกติดตามลูกมาให้ลูกสัมผัสได้ตลอดเวลา เพื่อลูกจะไม่เก็บเงียบไว้ทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงทำให้ลูกเป็นผู้ที่จับอาวุธออกออาณาจักรของพระองค์

เหมือนดั่งแอนนา ขอให้ลูกไม่ออกห่างไปจากการสถิตย์ของพระองค์ แต่ขอให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะนมัสการ อดอาหารและอธิษฐานอยู่เสมอ ขอทรงสอนลูกให้รู้จักการเป็นผู้ที่อธิษฐานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้รับคำตอบ เพื่อลูกจะเฝ้าอธิษฐานอยู่เสมอและไม่ท้อแท้ ขอทรงช่วยให้ลูกลุกขึ้นก่อนรุ่งอรุณและร้องต่อพระองค์ ขอทรงใส่ความหวังในพระสัญญาแห่งพระคำของพระองค์ไว้กับลูกอยู่เสมอ ขอให้พระคำของพระองค์อยู่ในจิตใจของลูกเหมือนไฟที่ลุกโชนและลูกจะระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ พระบิดาขอทรงปั้นลูก ให้เป็นนักรบแห่งการอธิษฐานสำหรับพระราชอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงสอนให้ลูกอธิษฐานในพระวิญญูณของพระองค์ที่ลูกจะเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการอธิษฐานอย่างแท้จริงและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับพระองค์ในพระราชกิจของพระองค์ แม้จะไปถึงปลายแผ่นดินโลก ขอให้การอธิษฐานเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของลูกอย่างแท้จริง เพื่อลูกจะเป็นคนหนึ่งซึ่งยังสัตย์ซื่อ อธิษฐานอยู่เสมอ ไม่ยอมท้อใจเลย ในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน : อีสยาห์ 53:12; ฮีบรู 10:19-20; เชมรี่ 33:3; มัทธิว 6:25-33; เอเฟซัส 22:30; อีสยาห์ 62:6-7; เอเฟซัส 3:17; ลูกา 2:37; ลูกา 11:5-9; สดุดี 119:147; เชมรี่ 23:29; สดุดี 1:2; โคลอส 4:2; ลูกา 18:1-6

องค์พระเยซู พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นและเป็นชีวิต และถ้าผู้ใดที่วางใจในพระองค์ พวกเขาเองก็จะมีชีวิต องค์พระเยซู ถูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ ผู้ช่วยไ้ให้รอดของโลก ผู้ฟื้นคืนจากความตาย ผู้ซึ่งเสด็จไปยังสวรรค์และประทับที่เบื้องขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้า กับเหล่าทูตสวรรค์ ราชอาณาจักรและฤทธานภาพทั้งสิ้นยอมต่อพระองค์ ลูกอยากรู้จักองค์พระเยซูเจ้า และฤทธิ์อำนาจแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ในชีวิตของคุณ อย่างแท้จริง ขอทรงสำแดงให้ลูกรู้ว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร และขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพราะลูกยังไม่สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งนี้ ลูกทูลขอต่อพระองค์ ในความสว่างแห่งฤทธิ์อำนาจของการเป็นขึ้นนี้ ที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคุณ ลูกขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงลูกให้ชีวิตของคุณมีลักษณะพิเศษ โดยการเพิ่มพูนความกล้าและความเชื่อมั่นในพระองค์มากขึ้น เพราะพระผู้ช่วยของคุณยังทรงพระชนม์อยู่! ขอทรงประทานฤทธิ์เดชไว้กับลูกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะอยู่เหนือวิกฤติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่อยู่ล้อมรอบตัวลูก เพราะลูกรู้ว่า ที่ลูกได้เป็นมากับพระองค์นั้นก็ด้วยความเชื่อของลูกผ่านทางฤทธิ์อำนาจขององค์พระเจ้า พระบิดา ผู้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย

ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากเหลือเกิน ที่ลูกได้ถูกทำให้อยู่กับพระองค์ ขอบคุณสำหรับการอภัยบาปทั้งสิ้นของคุณ และการลบกฎต่าง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้นที่ต่อต้านลูก และขัดแย้งกับลูก ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงนำสิ่งนั้นออกไปและตรึงสิ่งนั้นไว้ที่กางเขน ขอบคุณพระเยซู ที่ทรงจัดพลังของความมิดและทรงประทานสิ่งเหล่านั้นและเอาชนะที่กางเขน ลูกขอสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้น! เพราะลูกรู้ว่า หากพระองค์ไม่ได้เป็นขึ้นมานั้น ความเชื่อของลูกก็ไร้ประโยชน์ องค์พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนอีกครั้งและเพราะสิ่งนี้ ลูกจึงได้รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เพราะพระองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ด้วยพระบัญชาที่ถือถือด้วยเสียงแห่งเทพบิดีและเสียงแตรของพระเจ้า และผู้ที่ตายในพระองค์จะฟื้นขึ้นก่อน หลังจากนั้น ถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ลูกจะถูกรับไปพร้อมกับบรรดาพี่น้องของลูกในพระคริสต์ ในหมู่เมฆเพื่อจะพบกับพระองค์ในฟ้าสวรรค์ และจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป ฮาเลลูยา! พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย! และกำลังจะเสด็จกลับมาในเร็ว ๆ นี้ องค์พระเยซูเจ้า

อ่าน: ยอห์น 11:35 มัทธิว 16:16 1 ยอห์น 4:14 1 เปโตร 3:21-22

ฟิลิปปี 3:10 โคลโลสี 2:12-15 1 โครินธ์ 15:12, 17 1 เธสะโลนิกา 4:14-17

สงบใจของคุณต่อพระพักตร์พระเจ้า และนี่ถึงไม้กางเขนและการเสียสละอย่างน่านิ่งของพระเยซูในนามของคุณ

ขอบพระคุณองค์พระเยซูเจ้าสำหรับการแบกรับความบาปของคุณโดยพระกายของพระองค์บนไม้กางเขน ลูกจึงตายต่อความบาปและอยู่เพื่อความสุขชอบธรรม ขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมในการเยียวยารักษาที่ลูกได้พบในเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ลูกทูลขอพระองค์ทรงอภัยไว้กับลูก ในบางครั้งที่ลูกไม่ได้ใส่ใจต่อเสรีภาพที่มีในพระองค์ และไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม และยอมให้ตัวลูกตกเป็นทาสของพันธนาการแห่งความบาปอีกครั้ง พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาและรักษา ลูก ที่ลูกได้กระทำความบาปต่อต้านกับพระองค์

ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์ว่า “การอยู่ด้วยความชอบธรรม” นั้นเป็นอย่างไร เพื่อลูกจะ “แสวงหาความชอบธรรม” เพื่อพระองค์พระเยซู จะปรากฏชัดในตัวลูกมากยิ่งขึ้น และที่ผลอันถาวรของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ขอทรงนำลูกให้เข้าใกล้พระองค์เสมอ ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ และขอทรงให้จิตใจของคุณใกล้ชิดพระองค์

ลูกทูลขอ พระเยซู ทรงเปิดจิตใจทุกห้องที่เปิดอยู่ของคุณ ที่ลูกยังไม่เคยรู้มาก่อน และให้สิ่งนั้นปรากฏออกมาสู่แสงสว่างแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดปิดกวาดฝุ่นจากทุกห้องของจิตใจนั้น พระองค์เพียงผู้เดียวที่เยียวยาจิตใจในส่วนที่แตกหักและมีบาดแผลของลูกได้ ในที่ที่ตาใจลูกได้มีบอดด้วยความบาปของตัวเอง ขอทรงรื้อฟื้นสายตาของลูก พระเจ้าขอทรงปลดปล่อยลูก จากที่ที่ศัตรูได้กดขี่ข่มเหงลูกและดึงลูกออกจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ ลูกทูลขอต่อพระองค์ พระผู้เยียวยารักษาของลูก ขอทรงประทานเสรีภาพอย่างแท้จริงในชีวิตของคุณในส่วนที่ไม่ได้ถูกรอบครองโดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ (หยุดและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงถึงสิ่งที่ปิดซ่อนไว้ในจิตใจให้คุณทราบ) พระองค์ผู้เดียวที่นำการรักษามายังที่ที่ปิดซ่อนไว้ในจิตใจของคุณได้ และลูกขอเชิญพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงลูก ให้ลูกมีลักษณะเหมือนกับองค์พระคริสต์

ขอทรงทำลายความเย่อหยิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของลูก และขอทรงทำลายทุกสิ่งที่ดีงลูกออกจากการเดินทางไปกับพี่น้องในพระคริสต์ การสารภาพความบาปของคุณและการแสวงหาการเยียวยา ลูกขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทรงเยียวยารักษา ลูก และลูกได้วางใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักษาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของคุณ ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ด้วยความมั่นใจในองค์พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำสำเร็จแล้วที่ไม่กางเขน อาเมน

อ่าน : 1 เปโตร 2:24; กาลาเทีย 5:1; สดุดี 41:4; เศฟันยาห์ 2:3; 1 เปโตร 2:24; ยอห์น 15:16;

อิสยาห์ 29:13; สดุดี 147:3; โรม 8:29; ยากอบ 5:16; อพยพ 15:26

พระบิดา พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรัก ขอทรงสอนลูก ในทางของพระองค์ พระบิดา ลูกรู้ว่าบ่อยครั้งที่ลูกไม่ได้รับเหมือนดังที่พระองค์ทรงเรียกลูกให้รัก ลูกรักตามความสะดวกของลูก เมื่อลูกอยู่ในอารมณ์ที่ถูกต้อง หรือแยกว่านั่นคือ รักเพียงแก่คนที่รักลูก ขอทรงโปรดคอยให้กับลูก พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาลูก ขอทรงคอยในการสนใจแต่ตัวเอง การมีความรักที่เห็นแก่ตัว ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยความรักและพระเมตตาของพระองค์

พระองค์ทรงคิดว่าความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิด และไม่ยินดีเมื่อทำผิด พระบิดา ขอทรงประทานความรักเหล่านี้ให้กับลูกเพื่อคนที่ทั้งหลายที่อยู่รอบ ๆ ตัวลูก ขอให้ความรักของลูกที่มีต่อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้าน พี่น้องในพระคริสต์ของลูก จะแบกรับทุกอย่างแท้จริง เชื่อในทุกสิ่ง มีความหวังใจในทุกเรื่อง และอดทนต่อทุกสิ่ง ขอทรงป้องกันความรักของลูกจากการล้มลง ขอให้ลูกได้ฝึกที่จะรักอย่างมากกับพวกเขา เพื่อที่ลูกจะมีชีวิตที่สำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าในโลกที่ยังไม่รู้จักพระองค์

ขอให้ความรักมากมายปรากฏชัดขึ้นในความสัมพันธ์ของลูกกับพี่น้องในพระคริสต์ ขอทรงปกป้องลูกจากทุกสิ่งที่จะแยกลูกออกจากพระกายของพระคริสต์ และขอให้ชีวิตของลูกยังรักลงและตั้งมั่นอยู่ในความรัก พระบิดา พระคำของพระองค์ที่ว่าเพราะลูกรักคนที่อยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อ โลกก็จะรู้ว่าลูกเป็นสาวกของพระองค์ ขอทรงโปรดประทานความรักเช่นนี้ให้กับลูก ดังที่พระองค์ได้ทรงรักลูกอย่างมาก ขอให้ลูกหันออกไปรักคนอื่น ๆ และหนุนใจพี่น้องในพระคริสต์ของลูกที่จะมีความรักที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและกระทำในสิ่งดี ขอให้ลูกได้พบว่าลูกคู่ควรที่จะยกพระนามของพระคริสต์ และไม่ยอมออกห่างจากนี้ของความรักที่ลูกเป็นหนี้พระคุณ เพื่อพระเยซูจะถูกยกขึ้น พระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติและฤทธิ์อำนาจของการเปลี่ยนแปลงของความรักพระองค์ได้ปรากฏชัดขึ้นในชีวิตของลูก ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระองค์ อาเมน

อ่าน: 1 โครินธ์ 4:16; มัทธิว 5:38-48; 1 โครินธ์ 13:4-8; 12:25-27; ยอห์น 13:34-35; เอเฟซัส 3:17; 1 โครินธ์ 3:1; ฮีบรู 10:24; โรม 13:8-10

ลูกขอขอบคุณพระองค์ พระบิดา เพราะพระองค์ทรงมีความอดทนกับลูก ทรงกริ้วซ้ำและเติมด้วยความรัก ขอทรงโปรดคอยให้กับลูก ที่ลูกไม่ได้รับผู้อื่นด้วยความอ่อนสุภาพ ความอดทน ที่พระองค์ได้สำแดงให้ลูกเห็น (หยุดและอธิษฐานเพื่ออวยพรคนที่คุณว่ายากที่จะรัก) ลูกขอพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูก โดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ลูกจะมีความอดทนต่อทุกคน

ขอทรงโปรดคอยให้กับลูกในหลายครั้งที่ลูกวิ่งออกไปก่อนพระองค์อย่างไม่อดทนและทำด้วยกำลังของตัวเอง ขอทรงสอนลูกที่จะรอคอยพระองค์ และเดินในทางของพระคำของพระองค์เมื่อลูกยังรออยู่ ขอให้พระนามของพระองค์และชื่อเสียงของพระองค์จะเป็นที่ปรารถนาแห่งจิตใจของลูกในทุก ๆ สถานการณ์ที่ลูกได้เผชิญในการเดินทางของลูกในทุกวัน ขอทรงเสริมกำลังลูกที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดและให้ลูกได้บากบั่นเพื่อลูกจะเติบโตอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ ไม่ขัดสนในสิ่งใด ลูกขอสารภาพที่ลูกไม่สามารถทำสิ่งนี้ด้วยกำลังของตัวเองได้และลูกขอให้พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกในการร่วมกับพระเกียรติของพระองค์เพื่อลูกจะมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากมาย

พระบิดา ขอให้ลูกเป็นคนหนึ่งที่รอคอยอย่างอดทนเมื่อลูกยังหวังถึงสิ่งที่ลูกยังไม่เห็นในเหตุการณ์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในชีวิตของลูก เพราะลูกรู้ว่าทุกคนที่รอคอยพระองค์จะได้รับกรอวยพร ขอให้ลูกมีความอดทนและตั้งมั่นในความเชื่อของลูก เพราะลูกมั่นใจว่าองค์พระเยซูจะเสด็จมาในเร็ววัน ในขณะที่ลูกรอคอยให้พระสิริของพระองค์ปรากฏออกมา ขอให้ชีวิตของลูกปรากฏลักษณะของการอดทนในความหวังและมีความอดกลั้นเป็นพิเศษ เพราะลูกรู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อลูกและประชากรทั้งหมดของพระองค์จะป่าวร้องว่า “นี่คือพระเจ้าที่แท้จริงของเรา เราได้วางใจในพระองค์และพระองค์ทรงช่วยเราไว้ นี่คือพระเจ้าของเรา เราได้วางใจในพระองค์ ให้เรารื่นริงและชื่นชมยินดี” ขอให้ลูกเป็นคนหนึ่งที่เอาอย่างคนเหล่านั้นที่ได้รับมรดกตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ผ่านทางความเชื่อและการอดทน และพระบิดาในวันนี้ ลูกขอเลือกที่จะรอคอยพระองค์ วางใจในพระองค์ หัวใจในพระองค์ การที่รู้ว่าผู้ที่หวังใจในพระองค์นั้นจะไม่ผิดหวัง ขอทรงเสริมกำลังลูกเพื่อที่ลูกจะยืนขึ้น ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

อ่าน: 2 เปโตร 3:9; สดุดี 86:15; อีสยาห์ 26:8; โรม 12:12; ยากอบ 1:4; โกลโลสี 1:11; โรม 8:25; อีสยาห์ 30:18; ยากอบ 5:8; อีสยาห์ 25:9; ฮีบรู 6:12; สดุดี 22:5



พระองค์เจ้าข้า ขอให้ทรงยืนยันว่าลูกสัตย์ซื่อ วันที่ 30

พระเยซูเจ้า ลูกขออธิษฐานในพระนามของพระองค์  
พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายสำหรับ  
ความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ ซึ่งแม้ว่าในการ  
เดินทางของลูกกับพระองค์ที่บ่อยครั้งลูกขาดทั้งความสัตย์ซื่อและความ  
เชื่อ แต่พระองค์ก็ยังทรงสัตย์ซื่อเพราะพระองค์ไม่สามารถปฏิเสธ  
พระองค์เองได้ ความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นช่างใหญ่ยิ่งสักเพียงใด!  
ลูกขอพระองค์ทรงโปรดคอยให้กับลูก เพราะบ่อยครั้งที่ลูกละสายตาไป  
จากความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไม่มองพระพักตร์ของพระองค์และละ  
ทิ้งความมั่นใจของลูกที่มีต่อพระองค์ไป

ขอทรงเสริมกำลังให้กับลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่  
ลูกจะมีความบากบั่น ทำตามพระประสงค์ของพระองค์และได้รับในสิ่ง  
ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ เพราะลูกรู้ว่าอีกไม่นานองค์พระเยซูก็จะเสด็จ  
มา และพระองค์ได้เรียกให้ลูกอยู่ด้วยความเชื่อ ลูกไม่ต้องการที่จะเป็น  
คนที่วางมือลงบนคันไถและหันกลับไป ขอทรงช่วยลูกที่จะติดตาม  
พระองค์อย่างสัตย์ซื่ออย่างจริงจังและเดินอยู่ในความสว่างแห่งการ  
สถิตย์ของพระองค์ ขอให้จิตใจของลูกตั้งอยู่บนการเดินทางไปกับพระองค์  
เพียงผู้เดียว และเหมือนดั่งโมเสส ขอให้ลูกสัตย์ซื่อในฐานะของผู้รับใช้  
ในพระนิเวศน์ของพระองค์และทำงานอย่างสัตย์ซื่อเหมือนกับคนที่  
สร้างพระวิหาร เพื่อให้ได้เห็นถึงพระประสงค์ของพระองค์เกิดผลและ  
พระเยซูถูกยกขึ้น เพราะพระองค์ทรงประทานความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์  
สารแห่งการคืนดีผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ให้กับลูก และพระองค์ทรง  
ต้องการให้ลูกเป็นคนที่จะถูกเรียกว่าสัตย์ซื่อ

พระบิดา พระองค์ทรงรู้จักความอ่อนแอและความเหนื่อยล้า  
ของลูก และการทดลองของโลกนี้ที่จิตใจของลูกและคอยกระตุ้นให้ลูก  
เดินออกนอกทาง ลูกขอพระองค์ทรงเสริมกำลังลูก ขอทรงเทพระ  
วิญญาณของพระองค์ลงบนตัวลูกในวันนี้เพื่อลูกจะติดตามพระองค์  
อย่างสัตย์ซื่อ จริงจัง และเป็นคนที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่ลูก  
ยังคงหวังอยู่และมีความแน่ใจในสิ่งที่ลูกยังมองไม่เห็น (หยุดและมอบ  
ไว้กับพระองค์อีกครั้ง สิ่งเหล่านั้นซึ่งคุณกำลังรออยู่) ลูกขอพระองค์ทรง  
กระทำในทุกสิ่งเหล่านี้ ที่ในวันแห่งพระสิรินั้นลูกจะได้เห็นพระพักตร์  
ของพระองค์ และลูกจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า “เจ้าทำดีแล้ว เป็นผู้รับใช้  
ที่ดีและสัตย์ซื่อ” ลูกอธิษฐานในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

อ่าน : สดุดี 117:2; 2 ทิโมธี 2:13; เพลงคร่ำครวญ 3:23; สิบรู 10:35-38; ลูกา 9:62; สดุดี 89:15;  
สดุดี 84:5; สิบรู 3:5; 2 พงศาวดาร 34:12; 2 โครินธ์ 5:18; 1 โครินธ์ 4:2; สิบรู 11:1;  
มัทธิว 25:21

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ภายในลูก วันที่ 31

พระบิดาในสวรรค์ พระนามของพระองค์นั้นแสนยิ่งใหญ่  
พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าครั้นคร้ามและเกินกว่าที่จะค้นหาได้ นั่น  
ก็คือพระองค์ผู้สร้างภูเขาและสายลม พระองค์ทรงเปลี่ยนให้รุ่งอรุณ  
เป็นความมืดและทรงย้ายอยู่เหนือที่สูงทั้งหลายในแผ่นดินโลก พระเจ้า  
จอมโยธา คือพระนามของพระองค์ ไม่มีใครเหมือนกับพระองค์ และ  
ลูกขอสรรเสริญพระนามอันน่าครั้นคร้ามของพระองค์ ขอให้พระ  
ประสงค์ของพระองค์สำเร็จในแผ่นดินโลกนี้ โอ พระองค์เจ้าข้า และใน  
ชีวิตของลูก ลูกขอขอมต่อพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์และ  
ลูกทูลขอคั่งในสวรรค์ ที่ที่บรรดาวิสุทธิชนและเหล่าทูตสวรรค์นั้นสักการ  
และเทิดทูนพระองค์และที่นั่นมีความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์ ขอให้สิ่ง  
นั้นเกิดขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกัน ขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มายังที่นี่  
โอ พระองค์เจ้า

ลูกขอขอมรับว่าลูกปรารถนาพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด พระ  
บิดา ขอพระองค์ทรงเป็นอาหารประจำวันของลูก ลูกต้องการเพียง  
ฉลองกับพระองค์จนกว่าความปรารถนาทั้งสิ้นจะจางหายไป สิ่งที่เป็นที่  
รักของลูกในโลกนี้ได้ถูกทำลายไปและจิตใจของลูกอยู่กับพระองค์เพียง  
ผู้เดียว พระบิดาขอทรงทำให้ลูกอ้อมเอมด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของ  
พระองค์ และขอทรงอภัยลูกในความผิดพลาดที่ต่อต้านพระองค์ ลูกขอ  
สารภาพว่าบ่อยครั้งที่ความคิด ถ้อยคำและการกระทำต่าง ๆ ของลูกนั้น  
ไม่ได้มีลักษณะเหมือนพระคริสต์และไม่ได้ถวายเกียรติต่อพระองค์ ลูก  
ถอยกลับมา แทนที่จะนำพาคืนอื่น ๆ มาด้วยความรักของพระเยซู ลูก  
กลับเก็บเจียบแทนที่จะอวยพร หนุนใจและตั้งสอนผู้อื่น แม้แต่การ  
แบ่งปันถึงความดีงามของพระองค์และการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของ  
พระองค์ ลูกก็ยังนั่งเจียบ โอ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาลูก

ขอทรงทำลายการใช้ชีวิตที่เห็นแก่ตัวของลูกและขอทรง  
เปลี่ยนแปลงลูกด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญาณที่ทรงทำงาน  
ภายในลูก ขอให้ลูกเร็วในการอภัยผู้อื่น จดจำถึงหนี่ที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอที่  
พระองค์ได้ทรงยกบาปลูก ในวันที่ลูกขอขอมรับว่า ราชอาณาจักร ฤทธิ์  
อำนาจและพระสิริเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวสืบไปเป็นนิรันดร์  
พระองค์เพียงผู้เดียวที่อยู่เหนือ และเกินว่าทุกสิ่งที่ลูกจะคิดหรือนึกถึงได้  
ลูกขอป่าวประกาศกับฟ้าสวรรค์ทั้งสี่ว่า “พระราชกิจของพระองค์นั้น  
แสนยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ องค์พระเจ้าจอมโยธา ทางของพระองค์  
ยุติธรรมและเป็นทางที่แท้จริง กษัตริย์ของทุกยุคสมัย ผู้ใดเล่าที่จะไม่  
เกรงกลัวพระองค์ โอ พระเจ้า และจะไม่นำพระเกียรติมายังพระนาม  
ของพระองค์หรือ เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เพียงผู้เดียว”  
ฮาเลลูยา! คำสรรเสริญแด่พระองค์จะไม่วันหมดสิ้นไป! ลูกอธิษฐาน  
ในพระนามของพระเยซู องค์พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าที่ยิ่งแท้  
แต่องค์เดียว อาเมน

อ่าน : สดุดี 65:5-6; อาโมส 4:13; สดุดี 99:3; 1 ยอห์น 2:15-17; สดุดี 51:4; ลูกา 19:37-40;  
มัทธิว 6:12-15; เอเฟซัส 3:20; วิวรณ์ 15:3-4

# คำอธิษฐานเพิ่มเติมตามพระคัมภีร์

การสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า

คำอธิษฐานเพื่อพระกายของพระคริสต์

คำอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาล

คำอธิษฐานเพื่อชุมชน เมืองและชนชาติ

คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์

ของพระเยซู

คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของ

พระเยซูครั้งแรก

## การสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า

พระบิดา วันนี้ลูกยอมรับว่าสามารถทั้งหมดในชีวิตลูกนั้น ไม่ใช่ของลูก แต่เป็นของพระองค์ เพราะลูกรู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงของลูกนั้นไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่ลูกมองเห็น แต่ต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นคือพลังอำนาจของโลกที่มีดมนนี้ พญามาร ที่เฝ้ารอโอกาสเหมาะที่จะลักหน้าและทำลายงานของพระองค์ในชีวิตของลูก และวางกับดักลูก (2 พงสาวดาร 20:15 | ยอห์น 10:10)

พระบิดา ขอทรงโปรดคอยให้กับลูกที่ลูกไม่ควบคุมตนเอง และไม่มีเกราะเตรียมพร้อม ลูกได้ยอมให้ตัวเองพึงพอใจกับเสียงต่าง ๆ ที่ชักชวนและทำให้ไขว้เขวไปในโลกนี้ ลูกไม่ได้ต่อต้านกับศัตรู เวลาส่วนใหญ่ลูกมักจะแก่งัดทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริง แต่พระคำของพระองค์เตือนลูกว่า จงยืนมั่นคงในความเชื่อ ถ้าไม่อย่างนั้นลูกก็จะไม่มั่นคงเลย พระเจ้า ขอทรงสอนให้ลูกรู้จักที่จะตั้งมั่น (1 เปโตร 5:8-9 | อิสยาห์ 7:9)

ในวันนี้ เมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งสอนลูก ลูกเลือกที่จะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด เพื่อลูกจะต่อต้านยุทธอาบายของพญามาได้ และลูกจะต่อต้านในวันแห่งความชั่วร้ายที่มาเหนือลูกได้ เพื่อลูกจะเข้มแข็งในพระองค์และฤทธิ์อำนาจที่แข็งแกร่งของพระองค์ ลูกเลือกที่จะ “สวมใส่” พระเยซู (เอเฟซัส 6:10-13)

ลูกจึงยืนมั่นคงและเอาความจริงคาดเอา พระเยซู พระองค์ทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ลูกหันกลับจากคำสอนเทียมเท็จและปรัชญาต่าง ๆ ของโลกนี้และลูกขอสวมใส่พระเยซู ผู้ที่เป็นความจริง (เอเฟซัส 6:14 ยอห์น 14:6 โคลโลสี 2:8)

ลูกเอาความชอบธรรมเป็นเครื่องทับทรวง พระเยซู ไม่มี ความบาปใดๆ ในพระองค์ แต่พระองค์ยังทรงนำบาปของลูกมายังพระองค์เอง ลูกจึงกลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า! ในวันนี้ลูกได้หันกลับจากความบาปผิดทั้งสิ้นที่มัดตัวลูกอยู่และดึงลูกกลับไป และลูกได้สวมใส่พระเยซู ผู้ซึ่งเป็นความชอบธรรม (เอเฟซัส 6:14 | พิลิปปี 3:8-16 | ฮีบรู 12:1)

ในวันนี้ลูกขอเลือกที่จะสวมใส่รองเท้าซึ่งมีความพร้อมพร้อม จากข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของลูก เพราะพระองค์ทรงทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างลูกกับพระเจ้าพระบิดา ขอทรงกระทำให้ลูกมีความพร้อมที่จะให้เหตุผลสำหรับความหวังที่ลูกมี เพราะลูกปรารถนาที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นสันติสุขของลูก (เอเฟซัส 6:15 | เอเฟซัส 2:13-18)

## การสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า (ต่อ)

ในวันนี้ลูกได้เอาความเชื่อเป็นโล่ ลูกจึงสามารถดับลูกศรเพลิงและการโจมตีของศัตรูได้ทั้งสิ้น ชีวิตที่ลูกมีอยู่ในกายที่ต้องดับสลายไปนี้ ลูกอยู่ด้วยความเชื่อในพระองค์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่ทรงรักลูกและประทานพระองค์เองเพื่อลูก ขอให้ความเชื่อของลูกที่มีในพระองค์นั้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกได้ยินพระคำของพระองค์และปฏิบัติตามพระคำนั้น เพราะพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง ความเชื่อของลูก และเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ (เอเฟซัส 6:16 | กาลาเทีย 2:20 | โรม 10:17 | ยากอบ 1:22-25)

ลูกเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กและประกาศว่าความรอดนี้ไม่สามารถหาได้ในผู้อื่น เพราะไม่มีนามใดได้ฟ้าสวรรค์ซึ่งลูกจะได้รับความรอดจากความบาปของลูก พระเยซู พระผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ พระเยซู พระองค์ทรงเป็นความรอดของลูก (เอเฟซัส 6:17 | กิจการ 4:12 | มัทธิว 16:16)

ในวันนี้ลูกเลือกที่จะถือดาบของพระวิญญาณ ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า และลูกขอประกาศว่าพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระวาทเทที่ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนัง และทุกสิ่งทีพระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้จะสำเร็จผล! ฮาเลลูยา! (เอเฟซัส 6:17 | ยอห์น 1:14 | อิสยาห์ 55:11)

พระบิดา ในวันนี้ลูกเลือกที่จะปกคลุมตัวของลูกด้วยพระคริสต์ เพื่อที่จะเตรียมตัวและพร้อมต่อการอธิษฐาน เพื่อจะอธิษฐานในองค์พระวิญญาณ ไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ลูกจะอธิษฐานและวิงวอนทุกรูปแบบ ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีความสัจซื่อต่อการอธิษฐานอย่างมากมาย (เอเฟซัส 6:18 | โรม 12:12)

ในทุกสิ่งนี้ ลูกขอมอบไว้ในพระเยซู และลูกได้ยึดเอาความตั้งมั่นของลูก ในวันนี้ ขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ภายในตัวลูกนั้นแข็งแกร่ง ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู ผู้ซึ่งประทานพระองค์เองเพื่อลูก ลูกจึงมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง อาเมนและอาเมน

## คำอธิษฐานเพื่อพระกายของพระคริสต์

อธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้ในแบบของตัวเองเพื่อชุมชนแห่งความเชื่อของคุณ

พระบิดาขอทรงจัดเตรียมจิตใจของประชากรของพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์เมื่อเราได้มาร่วมกัน ลูกทูลขอพระองค์ทรงโปรดเตรียมจิตใจของลูก ขอให้เราทุกคนเข้ามาต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการโมทนาขอบพระคุณและความชื่นชมยินดี ขอทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือเราเมื่อเราได้มาร่วมกัน

พระบิดา ลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ทรงสร้างบ้านของพระองค์ เพราะเราไม่ต้องการที่จะหนีเยาะเย้ย ตามพระกรุณาของพระองค์ ขอทรงทำให้คริสตจักรของพระองค์เติบโต ขอให้คนมากมายถูกนำมายังพระเยซูและความรักของพระองค์จะกระจายออกไปในเมืองนี้ผ่านทางชีวิตของเรา ขอให้ความงดงามของพระองค์ประทับอยู่เหนือเรา ขอทรงสถาปนางานของเรา (สจลค 127:1 | สจลค 51:18, 90:17)

พระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกความหวัง ลูกทูลขอพระองค์ที่จะเติมเต็มพี่น้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ด้วยความชื่นชมยินดีและความสันติสุข เพื่อจิตใจของพวกเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในที่ที่อยู่ในความกดดันหรือในความสิ้นหวัง ความท้อใจหรือความหมดหวัง ขอให้สิ่งนั้นถูกขับออกไปในพระนามของพระเยซูและขอให้ความกล้าหาญของพระวิญญาณจะถูกปลดปล่อยออกมาเหนือชีวิตของพวกเขา (โรม 15:13)

ลูกทูลขอให้เวลาส่วนตัวของเรากับการชุมนุมนมัสการนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สดใหม่ ขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงและถวายพระเกียรติต่อพระนามของพระองค์ (ยอห์น 4:23-24) ขอพระองค์ทรงเปิดเผยว่าเมื่อใดบ้างที่เราเข้าใกล้พระองค์ด้วยปากเท่านั้น (โดยสิ่งที่เราได้พูดหรือเพลงที่ได้ร้องออกไป) แต่กลับเอาใจของเราออกห่างจากพระองค์ (อิสยาห์ 29:13 | มัทธิว 15:8)

พระเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงประทานพระวิญญาณให้แก่ผู้ที่ยอขอ พระบิดา ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์อีกครั้ง ขอทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาท่ามกลางพี่น้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ ขอทรงฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงเรา ขอทรงกระทำให้เราเป็นเหมือนดังพระลักษณะของพระเยซู (ลูกา 11:11-13 | สจลค 85:6 | โรม 8:29)

## คำอธิษฐานเพื่อพระกายของพระคริสต์(ต่อ)

พระบิดา ลูกอธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่จะอยู่ท่ามกลางชุมชนแห่งความเชื่อของเรา ผู้ที่ยังใหม่ในการร่วมทางไปกับพระองค์ พระบิดา ขอพระองค์ทรงเพิ่มความเชื่อให้กับเขา ขอให้เขาถูกสร้างขึ้น ได้รับการแก้ไขและได้รับการหนุนใจจิตใจ ขอทรงเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับความรอดมาในท่ามกลางเรา (ยอห์น 6:44 | กิจการ 2:47)

พระบิดาขอทรงเทพระท่านแห่งพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเสริมกำลังเรา ในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์เพื่อรับใช้พระองค์ ขออย่าให้มีความขัดสนในส่วนตัวส่วนหนึ่งของพันธกิจต่างๆ แต่ขอให้เราใช้ของประทานนั้นเพื่อจะรับใช้ซึ่งกันและกันมากขึ้น

ขอให้ความกระตือรือร้นของเราในการรับใช้พระองค์นั้นไม่ลดน้อยลงไป ขอทรงเสริมกำลังให้กับผู้ที่อยู่ท่ามกลางเราซึ่งเป็นผู้อ่อนแรงในการทำสิ่งดี ลูกทูลขอพระองค์ทรงโปรดหนุนใจพวกเขา (โรม 12:10-11 | กาลาเทีย 6:9)

พระบิดา พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาของเราและลูกเข้ามาหาพระองค์แทนพี่น้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ เขายังเผชิญความทุกข์ทรมานทางร่างกาย ลูกทูลขอต่อพระองค์ ขอฤทธิ์อำนาจแห่งการเยียวยารักษาของพระองค์ไหลลงมาเหนือพวกเขา ขอทรงเสริมกำลังและรื้อฟื้นพวกเขาใหม่และขอให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายออกไปในพระนามของพระเยซู ลูกทูลขอเป็นพิเศษเพื่อ...(อธิษฐานต่อผู้ที่คุณรู้จักชื่อของพวกเขา...)

พระบิดาลูกขอมอบพวกเขาไว้กับพระองค์ เหล่ามิตรสหายของพวกเราผู้ที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับความสงสัยและความไม่เชื่อ และลูกทูลขอในพระนามพระเยซูที่ศัตรูนั้นจะถูกทำให้ถอยไป ขอทรงเสริมกำลังพวกเขาที่จะมองไปที่พระเยซู และลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงประทานความเชื่อที่สดใหม่และทำเครื่องหมายแห่งความดีงามของพระองค์ไว้เพื่อพวกเขาจะไม่หันกลับไป (ฮีบรู 12:2 | มาระโก 9:24)

ขอพระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพระเมตตาที่สดใหม่ในพระองค์ และความหิวกระหายในความบริสุทธิ์ ที่เราจะเป็นผู้ที่แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอย่างแท้จริง ลูกทูลขอพระองค์ทรงสำแดงให้เราได้รับรู้ถึงสิ่งที่จะนำเราออกห่างจากการเข้าใกล้พระองค์อย่างแท้จริง (สจลค 119:2 | มัทธิว 6:33)

## คำอธิษฐานเพื่อพระกายของพระคริสต์(ต่อ)

ในการที่เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ ขอให้เราเป็นผู้ที่จะอวยพรด้วยปากของเรามากขึ้น เป็นผู้แสวงหาสันติสุขร่วมกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ขอให้เรารักกันฉันพี่น้องและมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมต่อกันและกัน (1 เปโตร 3:8-12)

พระบิดา ลูกขอที่พระวาตะของพระองค์จะดำรงอยู่ภายในเราอย่างบริบูรณ์ เพื่อเราจะไหลล้นด้วยพระวาตะของพระองค์ พระบิดา ลูกขอที่พระวาตะของพระองค์จะเป็นบรรทัดฐานเดียวในการดำเนินชีวิตของเรา ขอทรงทำลายข้อแก้ตัวต่างๆ ที่เรามีเพราะความบาปของเราและขอทรงให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซู (โคโลสี 3:16; 1:19-20)

พระบิดา พระองค์ตรัสว่าเครื่องบูชาที่พระองค์กำลังมองหาอยู่นั้นคือจิตวิญญาณที่แตกสลายและใจที่สำนึกผิด พระเจ้า ขอทรงโปรดทำลายความเย่อหยิ่งที่มีอยู่ในเราทั้งหลายและขอพระองค์ประทานของขวัญแห่งการกลับใจให้เรา (สคูตี 51:16-17)

ขอให้พระองค์ถูกยกย่องและเป็นที่ยกย่องในการพุดคุยของเรา ในสิ่งที่เราเลือก และในสิ่งที่เราไป ในสิ่งที่เรากินหรือดื่ม หรือในสิ่งที่เราจะทำ ขอให้เราจะรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นของพระองค์ และขอให้เราทำทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติของพระองค์ (1 โครินธ์ 10:31)

พระบิดา ลูกขอที่เราจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่พระองค์กำลังแสวงหาอยู่ คนเหล่านั้นที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง ขอทรงเปิดตาใจของเราและเปิดเผยถึงสิ่งที่ปิดซ่อนอยู่ เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ปรารถนาความจริงในส่วนที่ลึกที่สุดของเรา พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสำแดงให้เรา ให้ลูกเห็นถึงสิ่งที่หยุดยั้งจิตใจของลูกไว้ห่างจากพระองค์ (ยอห์น 4:23-24 เอเฟซัส 1:18 โยบ 28:11 สคูตี 51:6)

ลูกขอเพื่อพี่น้องของลูกและขอให้เรา “วิ่งแข่งขัน” ในทางที่เราจะได้ค้นพบรางวัลที่คู่ควร (1 โครินธ์ 9:27) ขอให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานั้นสำแดงถึงพระคริสต์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ได้ประทับอยู่บนตัวเรา

ลูกขอในพระนามแห่งทรงฤทธิ์ของพระเยซูที่การเสด็จพิชิตทุกอย่างจะแตกออกไปจากพวกเราเพราะเราเป็นประชากรของพระองค์ พระบิดา ขอพระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งที่ปิดซ่อนอยู่ ขอทรงชำระเราและกระทำให้เราบริสุทธิ์ (โยบ 28:11)

## คำอธิษฐานเพื่อพระกายของพระคริสต์(ต่อ)

พระองค์ ขอทรงประทานความฝัน “ที่ยิ่งใหญ่” เพื่อพันธกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะกระทำให้สำเร็จผ่านทางเรา ขอทรงโปรดก้าวย่างในการขาดความเชื่อของเรา และขอทรงกระทำให้พวกเรากล้าหาญที่จะเป็นผู้ยอมเสี่ยงต่อภัยอันตรายเพื่อผลอันดีต่อแผ่นดินของพระองค์ (ฮีบรู 11:1,6)

พระเยซูเจ้า ขอทรงช่วยเหลือเราที่จะอยู่ในพระองค์ เพราะเราจะนำผลแห่งฝ่ายวิญญาณที่จะยังคงอยู่และด้วยการทำแบบนั้นในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์ เพื่อสำแดงให้เห็นว่าเราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์ (ยอห์น 15:5-8) ลูกขอที่พระองค์ ที่จะทรงประทานอนุญาตให้เราได้เห็นการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง และจิตวิญญาณทั้งหลายจะรู้จักพระเยซู

พระบิดา ลูกขออธิษฐานเพื่อเพื่อนๆ ที่ยังไม่เป็นคริสเตียน เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนแห่งความเชื่อของเรา พระเยซูเจ้า ขอให้พวกเขามีความปรารถนาในพระองค์มากขึ้น ขอทรงกระทำให้เราพร้อมที่จะให้เหตุผลในเรื่องของความหวังใจที่เรามีในพระองค์ (1 เปโตร 3:15) (อธิษฐานเพื่อคนที่คุณรู้จักในชีวิตของคุณที่ยังไม่รู้จักพระเยซูโดยการเอ่ยชื่อของพวกเขา)

พระบิดา ขอทรงปกป้องเราจากการรักเงินทอง ขอให้เรามีความพึงพอใจมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราไป (ฮีบรู 13:5-6)

ลูกขอที่พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตใจของเราใหม่ ในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์ ขอให้เราหันกลับจากการยึดหลักปรัชญาและความบันเทิงต่างๆ ของโลกนี้และตระหนักอย่างจริงจังว่า สิ่งใดที่จริง น่านับถือ ยุติธรรม บริสุทธิ์ น่ารัก น่าฟัง ล้ำเลิศและ ควรแก่การสรรเสริญ ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานในสิ่งที่เรายอมให้เข้ามาในความคิดและจิตใจของเรา (ฟิลิปปี 4:8)

ขอให้เราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดไปจนถึงผู้สูงวัยจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังเท่านั้น แต่จะเป็นผู้กระทำตามที่พระคำของพระองค์ได้บอกไว้ด้วย (ยากอบ 1:22) ขอให้เรามีความรวดเร็วและมีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์มากยิ่งขึ้น

## คำอธิษฐานเพื่อพระกายของพระคริสต์(ต่อ)

พระบิดา ลูกทูลขอเพื่อพี่น้องชายหญิงทั้งหลายของลูกที่ยังคืนรนต่อสู้กับความกดดัน ความวิตกกังวลและความหวาดกลัว ลูกทูลขอที่พวกเขาจะได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะนำความคิดทั้งหมดมาและกระทำให้เชื่อฟังองค์พระคริสต์ (2 โครินธ์ 10:5) ขอทรงทำลายป้อมปราการทั้งสิ้น ขอทรงปลดปล่อยนักโทษทั้งหลายให้เป็นไท

พระบิดา ขอให้โลกได้รู้ว่าเราเป็นของพระองค์ด้วยการที่เรารักซึ่งกันและกัน ขอให้ความเป็นเอกภาพของพระวิญญาณและสันติสุขของพระองค์จะเชื่อมความสัมพันธ์ของเรามากขึ้น ขอทรงโปรดช่วยเหลือเรา ที่เราจะถ่อมใจลงและมีความอ่อนน้อมต่อกันและกันอย่างเต็มที่ และอดทนต่อกันด้วยความรัก (เอเฟซัส 4:2-3)

พระบิดา พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานน้ำมันแห่งความยินดีให้แก่ประชากรของพระองค์ในทันทีที่มีความทุกข์ยากที่เป็นเหมือน “ซีเด้า” อยู่ในชีวิตของเรา (อิสยาห์ 61:3) พวกเราหลายคนที่ยังต่อสู้กับความทรงจำที่เจ็บปวดมากมายในอดีต การข่มเหงและการสูญเสีย พระบิดา ขอพระองค์ทรงเยียวยารักษาความรู้สึกที่พังทลายของเรา ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงรื้อฟื้นความชื่นบานและความชื่นชมยินดีให้กับเรา

พระเยซูทรงตรัสว่านิเวศน์ของพระองค์คือ “นิเวศน์แห่งการอธิษฐานเพื่อทุกคนชาติ” และลูกทูลขอที่ชุมชนแห่งความเชื่อของเราจะได้เรียนรู้ถึงการฝึกการอธิษฐาน ขอให้เรามีความมุ่งมั่นอย่างมาก ที่จะเป็นคน “ละความกังวลทั้งสิ้น” ไว้ในพระองค์ เพื่อจะ “เฝ้ามองกำแพง” เพื่อคริสตจักรของพระองค์และเพื่อผู้ที่ “อธิษฐานอยู่เสมอไม่ท้อแท้” จนกว่าเราจะเห็นชีวิตของหลายคนเราถูกเปลี่ยนแปลง เกิดการฟื้นฟูและการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่จะมาถึง (มาระโก 11:17 1 เปโตร 5:7 อิสยาห์ 62:6-7 ลูกา 18:1-8)

พระบิดา ลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงประทานลมหายใจแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณใหม่ในชุมชนแห่งความเชื่อของเรา ขอให้การมาเยี่ยมเยียนในการฟื้นฟูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่เหนือเรา ทรงเปลี่ยนแปลงและทรงฟื้นฟูเรา (เอเสเคียล 37:5) ขอให้เราไม่ขัดขืนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย

## คำอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาล

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยพระศิษยาภิบาลด้วยความสงบสุขในทุกด้าน ขอพระองค์ทรงป้องกันจิตใจและความคิดของเขา และขอทรงปกคลุมเขาไว้ในสันติสุขของพระองค์ ขอทรงเปิดหนทางในวันนี้ เพื่อที่เขาจะกระทำตามแผนการณ์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อชุมชนแห่งความเชื่อของเราโดยไม่มีแรงแทรกแซงจากศัตรูได้สำเร็จ ลูกขอตั้งมั่นในการอธิษฐานเพื่อเขาและลูกทูลขอในพระนามพระเยซูที่การบีบบังคับและความมืดมิดที่มุ่งต่อต้านเขาจะถูกผลัดออกไป และโดยความเชื่อ ลูกจะยึดการเก็บเกี่ยวที่พระวิญญาณของพระองค์กำลังนำมาเพื่อแผ่นดินสวรรค์ผ่านทางชุมชนแห่งความเชื่อของเราไว้ ขอพระคุณพระเจ้า เพราะในเวลาที่คุณเข้ามาเหมือนดั่งน้ำเขียว พระวิญญาณของพระองค์จะยกระดับเขาขึ้นและตั้งเขาไว้ในการต่อสู้ ลูกขอพระคุณสำหรับชัยชนะทั้งสิ้นของศิษยาภิบาลและคริสตจักรของลูก และลูกทูลขอองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์จะจัดเตรียมทุกอย่างตามความต้องการของเขา ขอพระคุณที่พระองค์ทรงฤทธิ์ในการช่วยกู้และทรงพิชิตได้และทรงกระทำให้ความพยายามทั้งหมดของศัตรูจะสูญเสียในการพยายามทดลองเขาเพื่อให้เขาจะหมดกำลังใจไม่ได้ ฮาเลลูยา! ขอทรงโปรดประทานความอดกลั้นและความกล้าหาญให้กับศิษยาภิบาลของเราและขอการทรงนำที่ชัดเจนโดยพระวิญญาณของพระองค์ในการตัดสินใจทุกอย่างของเขา ขอให้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือเขา ขอทรงรื้อฟื้นใจของเขาด้วยพระคำของพระองค์ พระบิดา ขอให้ความรักของเขามีต่อพระองค์เพิ่มพูนขึ้นและความเมตตาความรักของเขามีต่อผู้อื่นที่เป็นลูกแกะของเขานั้นงอกงามและเจริญเติบโตขึ้น ขอทรงเสริมกำลังเขาด้วยความชื่นชมยินดีของพระองค์ในวันนี้และขอให้เขาได้รับการหนุนใจโดยพระวิญญาณและระลึกถึงบุตรชายและหญิงแบบฝ่ายวิญญาณของเขา ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงประทานสติปัญญาจากสวรรค์ให้กับเขา สติปัญญาที่บริสุทธิ์ รักในสันติสุข คำนึงถึงผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตน เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและผลที่ดี มีความยุติธรรมและมีความจริงใจ ขอทรงปกป้องเขาจากมารร้ายและสิ่งที่ถูกล่อลวงโดยความหวาดกลัวของมนุษย์ พระบิดา ขอทรงเทพพระพรของพระองค์ลงมาเหนือเขาและขอให้องค์พระเยซูปรากฏขึ้นในชีวิตของเขามากยิ่งขึ้น และงานของเขาจะถูกสถาปนาไว้อย่างมั่นคง ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระองค์ ผู้ทรงเป็นศิษยะของคริสตจักร และลูกขอขอบพระคุณพระองค์ องค์พระเยซูเจ้าสำหรับศิษยาภิบาลของลูก อาเมน

## คำอธิษฐานเพื่อชุมชน เมืองและชนชาติ

พระบิดา ลูกขอประกาศถึงพระคำของพระองค์เหนือเมือง ( ) เพราะโลกนี้เป็นของพระองค์ และทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้และทุกคนที่อาศัยอยู่ในนี้เป็นของพระองค์ (สดุดี 24:1) (ชนชาติ) เป็นของพระองค์ พระบิดา (เมือง) เป็นของพระองค์พระบิดา และคนทุกคนเป็นทรัพย์สินสมบัติของพระองค์ ในวันที่ลูกขออธิษฐานให้พระนามของพระองค์ถูกยกขึ้นในชนชาตินี้ ขอทรงเทพะวิญญานบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาและขอทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อจิตใจของประชาชนในประเทศนี้ผ่านทางความฝันและนิมิต และผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้เรา ใช้ลูก ให้เราเป็นท่อแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ ขอให้ความรักของพระเยซูปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในถ้อยคำทุกคำของลูก ในการควบคุมอารมณ์และการกระทำของลูก ลูกทูลขอพระองค์ ขอทรงเติมเต็มพระวิญญานของพระองค์ให้กับลูกอีก และขอทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับลูกเพื่อจะเป็นเกลือและแสงสว่างในท่ามกลางที่มีมืดมนนี้ องค์กรพระเยซูเจ้า ขอให้พระองค์ถูกยกขึ้นในแผ่นดินนี้ ขอให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญในชนชาตินี้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหนือพระองค์ และลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามแห่งฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า อามเอน

โอ พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงยึดทุกสิ่งไว้ด้วยกัน และชนชาติทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงตั้งลูกไว้ที่นี้ด้วยราชอาณาจักรของพระองค์ใน (เมือง) ในเวลานี้และในประวัติศาสตร์ เป็นพระองค์ผู้ที่วางแผนการและวิธีการนั้นให้สมบูรณ์แบบ ลูกขอยอมต่อพระองค์ พระองค์ประสงค์ว่าไม่มีผู้ใดที่จะพิชิตได้ แต่ทุกคนนั้นจะกลับมาสำนึกคิด เพราะนี่ตามพระประสงค์ของพระองค์ ลูกทูลขอที่สิ่งนี้จะอยู่ท่ามกลางเรา ขอให้เรา คริสตจักร เติบโตผ่านทางผู้เชื่อใหม่ ขอให้เรื่องความรอดในพระเยซูถูกสำแดงออกมาเพื่อผู้หลงหายที่อยู่ท่ามกลางเราด้วยฤทธิ์อำนาจ พระวิญญานบริสุทธิ์และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ไม่เพียงแต่ผ่านทางถ้อยคำเท่านั้น แต่ขอให้ผ่านทางคำนิยามชีวิตของเราด้วย ขอทรงสอนพวกเรา สอนลูก ที่จะใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อกระจ่ายกลิ่นหอมของพระคริสต์ในทุกๆ ที่เราอยู่ตลอดเวลา ขอทรงประทานอนุญาตให้กับเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บเกี่ยวในเวลาสุดท้ายนี้ ที่พระเยซู ลูกแกะของพระเจ้าจะได้รับรางวัลในการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ ลูกทูลขอสิ่งนี้ในพระนามที่ทรงฤทธิ์ อามเอน

## คำอธิษฐานเพื่อชุมชน เมืองและชนชาติ ต่อ

พระบิดาลูกขอสรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับภารกิจที่ทรงให้ลูกอยู่ที่นี้ ในชุมชนนี้ ในถนนสายนี้ ในห้องที่อาศัย/ บ้าน หลังนี้ ลูกขอยอมรับว่าแผนการและพระประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีเพื่อลูกนั้นสมบูรณ์แบบ และเพราะพระองค์ทรงตั้งลูกไว้ในที่นี้เพื่อลูกจะมีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ที่มีในชุมชนนี้ ขอทรงเปิดตาใจของลูกที่จะเห็นพระองค์ที่ทรงทำงานอยู่และขอทรงช่วยลูกที่จะเข้าไปอย่างกระตือรือร้น ขอให้พระเยซูปรากฏขึ้นในชีวิตของลูก แสงอันเจิดจ้าของการทรงสถิตย์ของพระองค์ ด้วยวิธีการที่ลูกทักทายและต้อนรับผู้อื่นและเอื้อมไปถึงคนเหล่านั้นที่อยู่รอบๆ ตัวลูก พระบิดา ขอให้การทรงสถิตย์และฤทธิ์อำนาจของพระวิญญานบริสุทธิ์จะเทลงมาเหนือที่อาศัยของลูก เพื่อนำคนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวลูกให้เข้ามาหาพระองค์ ขอทรงเปิดตาใจของคนเหล่านั้นที่ลูกได้พบและขอทรงกระทำให้พวกเขามีความหิวกระหายที่อยากจะรู้จักพระองค์ ลูกทูลขอที่พระพรของพระองค์จะอยู่ในถนนสาย ที่ลูกอาศัยอยู่ (บอกชื่อถนน) และอยู่เหนือทุกที่ที่ลูกไปซื้อสินค้าและอาหาร ขอทรงเปิดตาที่มีมืดบอดอยู่ ขอทรงปลดปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ให้เป็นไท ขอให้พระเยซูถูกเปิดเผยออกต่อทุกดวงใจของคนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวลูก และลูกขอเอ่ยชื่อของพวกเขาที่ลูกรู้จัก...

ขอทรงช่วยลูกที่ลูกจะนำความรักและพระเมตตาของพระองค์ไปยังทุกคนที่ลูกได้พบ ลูกขอพระองค์ ขอทรงใช้ลูกเพราะชีวิตของลูกได้ถูกถักทอเข้าด้วยกันกับผืนผ้าแห่งแผนการที่สมบูรณ์ของพระองค์ที่มีต่อชุมชนและเมืองนี้ ในพระนามของพระเยซู อามเอน

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ไม้กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับหนทางที่พระองค์ทรงมีเพื่อให้ลูกมีความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทาง การเสียดสขององค์พระเยซู ขอบคุณสำหรับการพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อลูก โดยการส่งองค์พระคริสต์มาสิ้นพระชนม์เพื่อลูก อย่างทันเวลา ในขณะที่ลูกไร้กำลังและยังอยู่ในความบาปของลูก และในตอนนี้ โดยความเชื่อที่ลูกมีในพระองค์ ลูกก็นับเป็นผู้ชอบธรรม ลูกจึงมีสันติสุขในพระองค์ ฮาเลลูยา! ขอบพระคุณพระเยซูเจ้า เพราะลูกระลึกถึงตอนที่ลูกได้แยกออกจากพระองค์ ไม่มี ความหวัง ไม่มีพระเจ้า แต่ในตอนนี้ เพราะเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ลูกจึงได้ถูกนำมาใกล้พระเจ้าผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของลูก เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทาลายอุปสรรคกำแพงที่อยู่ระหว่างลูกกับพระบิดา

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กับลูกในเวลาที่ใช้ชีวิต เหมือนว่าการเสียดสของพระองค์นั้นไม่เพียงพอ และลูกยังพยายามที่จะพิสูจน์และชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ โดยการทำความดี ขององค์พระวิญญานที่จะเตือนให้ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำในทุกสิ่งกลับคืนดีให้พระองค์แล้ว และได้ทรงกระทำให้เกิดสันติสุขร่วมกับพระองค์เพื่อตัวลูกผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกมาบนไม้กางเขน ลูกขอขอบพระคุณสำหรับสันติสุขที่พระองค์ทรงประทานให้กับลูก สันติสุขนั้นไม่เหมือนที่โลกจะให้ แต่เป็นสันติสุขแท้ที่มีต่อพระเจ้าพระบิดา ขอทรงประทานฤทธิ์เดชและเสริมกำลังให้กับลูกโดยพระวิญญานบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อลูกจะไม่ปล่อยให้จิตใจของลูกมีปัญหาหรือหวาดกลัว ขอทรงให้ลูกได้ถูกครอบครองโดยความจริง เพราะลูกได้ถูกนำเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วจากการเสียดสของพระองค์ การลงโทษสำหรับความบาปของลูกได้ครบสำเร็จแล้ว และลูกมีสันติสุขกับองค์พระเจ้า

พระองค์เจ้าข้า ขอให้ความจริงทั้งหลายนี้เข้ามาครอบครองอยู่ในจิตใจของลูกอีกครั้ง ขอให้การดำเนินชีวิตของลูกถูกเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ต่างๆ ของลูกจะสดใหม่ขึ้น การสรรเสริญและการนมัสการของลูกจะไม่จบสิ้นไป ขอทรงขจัดความหวาดกลัวและความลังเลใจในการดำเนินชีวิตของลูกและขอทรงให้ลูกมีความมั่นใจมากขึ้น ในการเข้าไปสู่ “การดำเนินชีวิตตามความรอดของพระเยซู” ร่วมกับคนอื่น ๆ และเข้าใกล้องค์พระบิดาของลูกในสวรรค์เพราะพระองค์ทรงไปถึงก่อนลูกแล้ว ลูกสรรเสริญพระองค์ องค์พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงนำเอาความบาปผิดของโลกนี้ออกไป ผู้ทรงเอาความบาปของลูกออกไป ขอบพระคุณพระเยซูเจ้า ลูกสรรเสริญต่อพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และในวันนี้ ลูกขอเลือกที่จะเดินและยกธงแห่งการให้อภัยและการยอมรับของพระองค์

อ่าน: โรม 5:6,8 โรม 5:1 เอเฟซัส 2:12-14 โคลโลสี 1:20 ยอห์น 14:27

ฮีบรู 4:14-15 ยอห์น 1:2

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ต่อ ไม้กางเขน

ขอบพระคุณพระเยซู สำหรับการแบกรับความบาปของลูกบนพระกายของพระองค์ที่ไม้กางเขน ลูกจึงไม่ตายต่อความผิดบาปแต่มีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับการจัดเตรียมในเรื่องการรักษาที่พบได้ในรอยแผลเนื้อมีของพระองค์

ลูกทูลขอพระองค์ทรงอภัยให้กับลูก ในบางครั้งที่ลูกไม่ได้ใส่ใจต่อเสรีภาพที่มีในพระองค์ และไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม และยอมให้ตัวลูกตกเป็นทาสของพันธนาการแห่งความบาปอีกครั้ง พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาและรักษา ลูก ที่ลูกได้กระทำความบาปต่อต้านกับพระองค์ ขอทรงสอนลูกด้วยพระวิญญานของพระองค์ว่า “การอยู่ด้วยความชอบธรรม” นั้นเป็นอย่างไร เพื่อลูกจะ “แสวงหาความชอบธรรม” เพื่อพระองค์ พระเยซู จะปรากฏชัดในตัวลูกมากยิ่งขึ้น และที่ผลอันถาวรของพระวิญญานจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูก

ขอทรงนำลูกให้เข้าใกล้พระองค์เสมอ ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ และขอทรงให้จิตใจของลูกใกล้ชิดกับพระองค์ ลูกทูลขอ องค์พระเยซู ทรงเปิดจิตใจของลูกให้เปิดใจของลูก ที่ลูกยังไม่เคยรู้มาก่อน และให้สิ่งนั้นปรากฏออกมาสู่แสงสว่างแห่งพระวิญญานของพระองค์ พระองค์เท่านั้นที่สามารถเยียวยารักษาส่วนที่แตกหักและเป็นแผลในจิตใจของลูกได้ ในที่ที่ลูกมีคบบอดต่อความบาปของลูก ขอทรงรื้อฟื้นสายตาของลูก ในที่ที่ศัตรูกำลังกดขี่ข่มเหงลูกและดึงลูกกลับจากการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกับพระองค์ พระเจ้าขอทรงปลดปล่อยลูก ลูกทูลขอพระองค์ องค์ผู้เยียวยารักษาของลูก จะทรงโปรดประทานเสรีภาพที่สมบูรณ์ในที่ต่างๆ ในชีวิตของลูกที่ยังไม่เคยถูกครอบครองด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้กับลูก พระองค์ผู้เดียวที่นำการรักษามาซึ่งที่ปิดซ่อนไว้ในจิตใจของลูกได้ และลูกขอเชิญพระองค์ พระวิญญานบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงลูก ให้ลูกมีลักษณะเหมือนกับองค์พระคริสต์ ขอพระองค์ทรงทาลายความเย่อหยิ่งที่มีอยู่ภายในลูก และทุกสิ่งที่ดีงลูกกลับจากการแบ่งปันการร่วมเดินทางไปกับพี่น้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ การสารภาพถึงความบาปผิดทั้งหลายของลูก และการแสวงหาการเยียวยารักษา

พระองค์เจ้าข้า ลูกขอสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ทรงเยียวยารักษา ลูก และลูกวางใจในพระองค์สำหรับการเยียวยารักษาร่างกาย จิตใจ จิตวิญญานของลูก พระเยซูเจ้า ลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ด้วยความมั่นใจ เพราะราชกิจของพระองค์ทรงกระทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขน

อ่าน: 1 เปโตร 2:24 กาลาเทีย 5:1 สดุดี 41:4 ยอห์น 15:16 ยอห์น 6:33

อิสยาห์ 29:13 สดุดี 147:3 อิสยาห์ 61:1 ลูกา 4:18 โรม 8:29 ยอห์น 5:16 อพยพ 15:26



## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ต่อ ไม้กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงนำ  
ลูกในการเคลื่อนไปด้วยชัยชนะในพระคริสต์ แต่ลูกขอสารภาพ โอ  
พระเจ้า เพราะบ่อยครั้งที่ลูกไม่ได้ติดตามในเส้นทางนี้ แทนที่ลูกจะเดิน  
อยู่ภายในความสว่างแห่งชัยชนะที่เป็นของลูก แต่ลูกกลับขดตัวอยู่ใน  
เงามืด

ลูกขอพระองค์ทรงช่วยลูกไม่ให้สูญเสียจิตใจไป ถึงแม้ว่าลูก  
จะค่อยๆ อ่อนกำลังลงและความมืดช่างดูเหมือนยิ่งใหญ่ของทรวงหรือ  
พื้นภายในลูกในแต่ละวัน โดยการทรงสถิตย์และฤทธิ์อำนาจของพระ  
วิญญาณที่ดำรงอยู่ในลูก

ขอทรงย้ำเตือนลูกอย่างสม่ำเสมอว่าความสว่างและปัญหา  
ต่างๆ ที่มีช่วงขณะหนึ่งที่ลูกได้พบนั้นกำลังกระทำให้ลูกไปถึงเกียรติ  
รัศมีที่อยู่เหนือการทดลองที่ลูกได้พบ เพราะพระองค์ พระเยซูเจ้า ผู้  
ทรงดำรงอยู่ในตัวลูก ยิ่งใหญ่กว่ามารร้าย

ในวันนี้ ขณะนี้ ขอให้ลูกได้เดินอยู่ในชัยชนะแห่งไม้กางเขน  
และขอให้ลักษณะเฉพาะตัวของลูกสามารถพบได้ในพระองค์ผู้เดียว

ขอให้ลูกเป็นคนที่ถูกสอนได้ในถิ่นทุรกันดารในชีวิตของลูก และขอให้  
น้ำพุแห่งชีวิตไหลออกมาซึ่งที่แห่งแสงทุกแห่งหนที่ลูกเดิน ไปกับ

พระองค์ ลูกขอขอบพระคุณ เพราะโดยองค์พระเยซู ผู้ได้ทรงรักลูก และ  
ประทานพระองค์เองเพื่อตัวลูก ลูกจึงมีชัยชนะมากยิ่งขึ้น ขอทรงช่วย  
ให้ลูกได้จดจำว่าสงครามที่ลูกได้พบในชีวิตนั้นไม่ใช่ของลูก แต่เป็น  
ของพระองค์ เพราะผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ก็มีเพียงแค่แขนกับเนื้อหนัง  
ตามกำลังของเขา แต่พระองค์ พระเจ้า ทรงอยู่กับลูกเพื่อจะช่วยเหลือลูก  
และต่อสู้แทนลูก ดังนั้นลูกจึงร้องขอที่พระองค์จะทรงทำให้ลูก  
แข็งแกร่ง ขอทรงช่วยลูก ที่ลูกจะกล้าหาญ ขอทรงป้องกันลูกจากความ  
หวาดกลัวและการท้อใจ แต่ขอพระองค์ทรงย้ำเตือนลูกว่าพระองค์ทรง  
อยู่กับลูก ไม่ว่าลูกจะไปในที่แห่งใด ในทุกๆ การตัดสินใจที่อยู่เบื้อง  
หน้าลูก และในทุกการทดลองที่ลูกได้พบ ขอขอบคุณพระบิดาที่ลูกได้มี  
ส่วนร่วมในชัยชนะของพระคริสต์ เพราะพระองค์ทรงประทานความ  
สมบูรณ์ของพระคริสต์ให้กับลูก เพราะลูกอยู่ในพระองค์

พระบิดา ขอทรงเสริมกำลังลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะอยู่  
เหนือการคุ้มกันของลูก ที่ลูกจะมั่นคงในความเชื่อของลูก ที่ลูกจะเป็น  
คนที่กล้าหาญและมีกำลัง และทำทุกสิ่งด้วยความรัก เพื่อลูกจะไม่แบก  
รับภาระโดยแอกแห่งความเป็นทาสใดๆ อีก แต่จะเดินอยู่ในชัยชนะ ลูก  
ทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงชัยของลูก  
อาเมน

อ่าน: 1 โครินธ์ 2:14 2 โครินธ์ 4:16-17 โรม 8:37 2 พงศาวดาร 20:1 2 พงศาวดาร 32:8

โยชูวา 1:9 โคลอสสี 2:9-10 1 โครินธ์ 16:13-14 กาลาเทีย 5:1

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ต่อ ไม้กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ และขอสรรเสริญพระ  
นามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะในเวลาที่เหมาะสม เมื่อลูกยังคงไร้  
ซึ่งกำลังในความบาปของลูก พระองค์ทรงส่งพระเยซูลงมาเพื่อ  
สิ้นพระชนม์เพื่อลูก ขอขอบคุณพระเยซูสำหรับการไถ่บาปที่พระองค์ทรง  
ทรงพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งลงบนไม้กางเขน เพราะพระองค์ทรง  
มอบชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นการเสียดสต่อความบาปอย่างเต็ม  
พระทัย หนทางอันเป็นนิรันดร์ของลูกก็มั่นคง การเสียดสเพียงครั้ง  
เดียวของพระองค์เพื่อคนบาปทุกคนได้กระทำให้ลูกบริสุทธิ์ต่อองค์พระ  
บิดา เป็นไปได้ได้อย่างไร ลูกไม่สามารถจะเข้าใจได้ เพราะความบาปของ  
ลูกนั้นใหญ่หลวงนัก แต่ลูกรู้สึกขอบพระคุณมากมายที่ลูกยืนอยู่บน  
ความจริงแห่งพระคำของพระองค์ได้ ขอขอบคุณองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์  
ทรงชำระลูกให้สะอาดและได้ทรงเปิดทางแห่งชีวิตของลูกใหม่ผ่านการ  
เสียดสของพระองค์เพื่อที่ลูกจะสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าได้

ขอทรงโปรดคอยให้กับลูก โอ ทรงโปรดคอยโทษ ที่ลูกมองว่าการ  
เสียดสอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาและน่าเบื่อ และได้  
ยอมให้ความไม่รู้หรือรู้หนาวเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของลูก... ลูกทูล  
ขอพระองค์ ขอทรงฟื้นฟูจิตใจของลูกอีกครั้ง

ขอทรงโปรดคอยในการที่ลูกเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าผู้เป็นเจ้า” แล้ว  
กลับหันออกไปยังวิถีทางของลูกเองและรวมถึงการกลับไปยังความบาป  
ของลูกด้วย...ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงโปรดประทานจิตวิญญาณที่  
มั่นคงให้กับลูก

ขอทรงโปรดคอยในเวลาที่คุณเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าผู้ช่วย” แต่กลับ  
แสวงหาหนทางที่จะช่วยเหลือตัวเอง ในการจัดการและควบคุม  
เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของลูก พระเจ้า พระองค์คือพระเจ้าองค์เดียว  
เท่านั้น และลูกขอยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์

ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาลูก โอ พระเยซู ขอทรงโปรดเมตตาลูก  
ขอให้พระราชกิจของพระองค์ที่ทรงทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขน ความ  
รักยิ่งใหญ่ที่ทรงสำแดง เสรีภาพที่ทรงจัดเตรียม ปราบกฏขึ้นตรงหน้าลูก  
และถูกสลักไว้อยู่เหนือการใช้ชีวิตประจำวันของลูก ขอพระองค์ทรง  
ครอบครองจิตใจของลูกอีกครั้งด้วยความยิ่งใหญ่และสง่าราศีแห่งไม้  
กางเขน จนกว่าจะรั้งสิ้นในชีวิตของลูก จะถูกทำลายลงโดยพระองค์  
และจิตใจของลูกจะตั้งมั่นอยู่ในการติดตามพระองค์อย่างสุดซึ้ง ขอทรง  
โปรดสอนลูกโดยพระวิญญาณของพระองค์ว่าอะไรคือการแบกกางเขน  
และการติดตามพระองค์ไป เพื่อจะปฏิเสธตัวตนของลูกและช่วยชีวิต  
ของลูกโดยการยอมสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อพระองค์ เพื่อพระองค์  
พระเยซู ผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงเอาความบาปผิดของโลกนี้  
ออกไป จะได้รับรางวัลในการทุกข์ทรมานอย่างมากของพระองค์ ลูก  
อธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามที่งดงามของพระเยซู อาเมน

อ่าน : โรม 5:6,8 ฮีบรู 9:12,14,10,13 ฮีบรู 10:19-20 มาระโก 8:34-35

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ต่อ ไม้กางเขน

พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับกฎของพระ  
วิญญานแห่งชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์มานั้น ได้ปลดปล่อยให้ลูกมี  
เสรีภาพจากกฎแห่งความบาปและความตาย ขอบคุณพระเยซูสำหรับการ  
การที่พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาแทนความบาปของลูกบนไม้กางเขน  
อย่างเต็มพระทัย เพื่อความปรารถนาที่ชอบธรรมต่างๆ ของกฎนั้นจะลูก  
สำเร็จอย่างสมบูรณ์ และในตอนนี้ พระองค์เจ้าข้า การที่ได้รู้ว่าลูกเป็น  
ของพระองค์และพระวิญญานทรงอยู่ภายในลูกนั้น ขอให้จิตใจของลูก  
ตั้งมั่นอยู่บนพระประสงค์ขององค์พระวิญญาน

ลูกทูลขอในพระนามพระเยซู ที่พระองค์จะทรงทำลายป้อม  
ปราการแห่งธรรมชาติบาปของลูกที่ยังหลงเหลืออยู่และขอให้ความคิด  
ของลูกถูกรอบครองโดยพระวิญญานบริสุทธิ์และก่อให้เกิดชีวิตและ  
สันติสุขภายในลูก ในวันที่ ลูกขอเลือกที่จะวางความตายและการ  
ประพฤติดีทางกายลง เพื่อลูกจะได้มีชีวิตที่แท้จริง ขอทรงเอาการรัก  
ในโลกนี้ออกไปจากจิตใจของลูก และขอทรงเอามือลูกออกจากสิ่งที่ไม่  
เป็นนิรันดร์ที่ลูกยังคงยึดไว้อยู่ ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกที่จะ  
ดำเนินชีวิตเป็นลูกของพระองค์

ขอให้ลูกยืนหยัดในความเชื่อของลูกในพระองค์ ลูกทูลขอ  
พระองค์ทรงโปรดประทานการตัดสินใจอย่างบริสุทธิ์ที่จะอยู่ใน  
เสรีภาพที่พระคริสต์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อลูกโดยราชกิจที่ทรงกระทำ  
สำเร็จแล้วที่บนไม้กางเขน และจะไม่อยู่ภายใต้การของความบาปอีก  
ขอทรงเสริมกำลังลูกที่จะเดินออกจากการทดลอง และพูดว่า “ไม่” ต่อ  
สิ่งที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจ้า การพูดคุย ความคิดและการตัดสินใจ ขอ  
ทรงโปรดอภัยในการที่ลูกได้ใช้ชีวิตเหมือนดั่งว่าการเสียดสของ  
พระองค์ที่มีต่อความบาปของลูกนั้นไม่พอเพียง ความบาปของลูกนั้น  
หนักหนาจริงๆ แต่พระคุณของพระองค์ยังคงยิ่งใหญ่กว่า และพระองค์  
ได้ทรงประทานเสื้อคลุมและแหวนของพระองค์ และยังสามารถ  
จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองให้กับลูกที่โต๊ะเสวยของพระองค์ พระบิดา ขอ  
ทรงอภัยให้กับลูก ในการที่ลูกคิด พูด หรือใช้ชีวิตเหมือนดั่งว่าลูกเป็น  
ทาสในพระนิเวศน์ของพระองค์ แทนที่จะเป็นลูกของพระองค์ ขอทรง  
โปรดอภัยที่ลูกดำเนินชีวิตอยู่ภายในเงามืด

ในวันนี้ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกโดยพระวิญญาน  
ของพระองค์ที่ทำงานอยู่ภายในลูก เพื่อจะดำเนินชีวิตอยู่ในเสรีภาพ  
อย่างแข็งแกร่งเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อลูกแล้วในพระคริสต์  
ขอบพระคุณที่ไม่ว่าพระวิญญานอยู่ที่ใด ที่นั่นก็มีเสรีภาพ แต่ลูกทูลขอ  
พระองค์ ขอทรงโปรดช่วยเหลือลูกและป้องกันลูกจากการใช้เสรีภาพที่  
ลูกมีในพระองค์ในทางที่ผิด หรือการทำให้เสรีภาพของลูกนั้นเป็นหิน  
สะดุดในทางของผู้อื่น ขอทรงเสริมกำลังลูกที่จะออกจากเงาแห่งการใช้  
ชีวิตของลูกและให้เดินอยู่ในความสว่างอันเจิดจ้าของพระองค์ และลูก  
ขอประกาศว่าวันนี้ ลูกขอเลือกความชอบธรรม ในพระนามพระเยซู อา  
เมน

อ่าน : โรม 8:2-17 กาลาเทีย 5:1 อีสายห์ 61:1 ลูกา 4:18 ลูกา 15:11-31  
2 โครินธ์ 3:17 กาลาเทีย 5:13 1 โครินธ์ 8:9 โรม 8:21

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ต่อ ไม้กางเขน

พระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นและเป็นชีวิต  
และหากใครที่เชื่อในพระองค์ พวกเขาจักจะมีชีวิตด้วยเช่นกัน พระเยซู  
ลูกเชื่อ! ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าที่ยังทรง  
พระชนม์อยู่ พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ ผู้ซึ่งเป็นขึ้นจากความตาย  
เสด็จกลับสู่สวรรค์ และประทับที่พระหัตถ์เบื้องขวาขององค์พระผู้เป็น  
เจ้า กับเหล่าทูตสวรรค์ ราชอาณาจักร และฤทธานุภาพทั้งสิ้นนั้นยอมได้  
พระองค์ ฮาเลลูยา! พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและอุโมงค์  
ฝังศพ

พระเยซูเจ้า ลูกต้องการรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงและมี  
ประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ในชีวิตประจำวัน  
ของลูก ขอทรงโปรดสำแดงให้ลูกรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร และขอทรงสอนลูก  
โดยพระวิญญานของพระองค์ เพราะลูกไม่สามารถเข้าใจถึงความสำคัญ  
ในเรื่องนี้ได้ ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของ  
ลูกตามฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์นี้ ลูกขอพระองค์ที่จะทรง  
โปรดเปลี่ยนแปลงลูก ที่ชีวิตของลูกจะมีลักษณะพิเศษโดยการเพิ่มพูน  
ความกล้าหาญกับความมั่นใจในพระองค์มากขึ้น และให้ตัวลูกได้  
สะท้อนถึงองค์พระเยซูอย่างแท้จริง เพราะพระผู้ช่วยให้รอดของลูกยัง  
ทรงพระชนม์อยู่ โดยพระวิญญานของพระองค์ ขอทรงประทานฤทธิ์  
เดชให้กับลูกที่จะดำเนินชีวิตอยู่เหนือเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัวลูก เพราะลูกรู้ว่าลูกได้เป็นขึ้นใหม่พร้อม  
กับพระองค์ผ่านทางความเชื่อของลูกในฤทธานุภาพของพระเจ้า พระ  
บิดา ผู้ที่ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย

ขอบคุณที่พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของลูกและทรงยกเลิก  
ทุกสิ่งที่คุณต่อต้านและขัดขวางลูก พระองค์ได้ทรงเช็ดกระดานของลูกให้  
สะอาด ขอบพระคุณที่ทรงเอาสิ่งนั้นออกและตรึงไว้ที่ไม้กางเขนของ  
พระองค์ ขอบคุณพระเยซูสำหรับการที่ทรงปลดเทพผู้ครองและอำนาจ  
ของความมืดออกไป และทรงประทานสิ่งเหล่านั้น และทรงมีชัยชนะ  
เหนือสิ่งเหล่านั้นที่บนไม้กางเขน พระเจ้าพระบิดา ลูกขอสรรเสริญ  
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย เพราะลูกรู้ว่าหาก  
พระองค์ไม่ได้เป็นขึ้นมานั้น ความเชื่อของลูกก็คงไร้ประโยชน์ พระเยซู  
เจ้า ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้ง และ  
เพราะสิ่งนี้เอง ลูกจะได้รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง พระองค์ก็  
จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และ  
ด้วยเสียงแตรของพระเจ้าพระบิดา และผู้ที่ล่องลับไปในพระเยซูนั้นจะ  
กลับเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้น หากลูกยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ลูกจะ  
ถูกรับขึ้นไป พร้อมกับพี่น้องชายหญิงของลูกในพระคริสต์ ในหมู่เมฆ  
เพื่อจะพบกับพระองค์ในฟ้าอากาศ และจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป  
ฮาเลลูยา! ฮาเลลูยา! พระผู้ช่วยให้รอดองค์พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ทรง  
เสด็จมาโดยเร็วเถิด อาเมนและอาเมน

อ่าน : ยอห์น 11:35 มัทธิว 16:16 1 ยอห์น 4:14 1 เปโตร 3:21-22 พิลิปปี 3:10  
โคโลสี 2:12-15 1 โครินธ์ 15:17 1 เซสโลนิกา 4:14-17

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ต่อ

### ไม้กางเขน

พระเยซูเจ้า ลูกขอขอบพระคุณพระองค์เหลือเกิน ที่พระองค์ทรงเข้ามาในโลกนี้และมีส่วนร่วมในความเป็นมนุษย์ของลูกและโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ ได้ทรงทำลายศัตรูแห่งจิตวิญญาณของลูกที่ได้นำพลังแห่งความตายมา ขอบพระคุณสำหรับการปลดปล่อยลูกจากการเป็นทาสของความหวาดกลัวต่อความตายและการยึดเกาะของความบาป ขอบพระคุณสำหรับการไถ่จากความบาปของลูก และเพราะการที่พระองค์เองก็ทรงถูกทดลอง ดังนั้นพระองค์จึงสามารถช่วยลูกได้เมื่อลูกเผชิญกับการทดลอง พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า มหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ของลูก ผู้ที่เชื่อมระหว่างลูกกับพระเจ้าองค์พระบิดา ผู้ซึ่งมีความเห็นใจต่อความอ่อนแอของลูก เพราะพระองค์ได้ทรงถูกทดลองในทุกทางอย่างที่ลูกเป็น แต่พระองค์ยังไม่ทำบาป การที่ลูกได้รู้นี้ทำให้ลูกจะไม่ต้องมีความหวาดกลัว และเพราะพระองค์ได้เสด็จไปก่อนลูก ขอทรงช่วยลูกให้เข้าใจพระองค์ด้วยความมั่นใจ เพื่อลูกจะได้รับพระเมตตาและความช่วยเหลือเมื่อลูกต้องการ ลูกขอยอมรับความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์ หากลูกไม่มีพระองค์แล้ว ลูกก็ไม่มีสิ่งใดๆ เลย

พระเยซูเจ้า พระองค์เพียงผู้เดียวที่จะเสริมกำลังลูกให้ยืนขึ้นต่อการทดลองและทรงเปลี่ยนแปลงลูก พระเยซู ลูกต้องการพระองค์ที่จะทรงเปลี่ยนแปลงลูกจากภายในสู่ภายนอก

พระเยซูเจ้า มีความสัมพันธ์มากมายในชีวิตของลูก คนที่ลูกใส่ใจอย่างมาก คนที่ต้องการพระองค์อย่างยิ่ง บางคนรู้ว่าพวกเขาต้องการพระองค์ คนอื่นๆ ยังไม่ได้ร้องเรียกนามของพระองค์ (อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นในชีวิตของคุณที่ต้องการพบกับพระเยซูโดยการเอ่ยชื่อของพวกเขา)

พระเยซูเจ้า โลกนี้ได้แตกหักและต้องการพระเจ้าผู้ช่วย พระเจ้า ขอทรงเมตตา ขอทรงเมตตาเถิด ลูกได้นำสถานที่และผู้คนที่เหล่านี้มาต่อพระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงวางพวกเขาไว้ในใจของลูก...

ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีความรอดอย่างครบบริบูรณ์ให้กับลูก การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์เพื่อลูกนั้น หน้บาปที่ยิ่งใหญ่ของลูกได้ถูกยกเลิกไป ฮาเลลูยา! ลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงประทานการมองเห็นมรดกของลูกที่พบได้ในพระองค์ผ่านทางพระองค์ ขอให้ดวงตาของลูกจับจ้องมองอยู่ที่พระองค์ และขอสิ่งอื่นๆ ทุกอย่างที่ลูกปรารถนาจะถูกทำลายไป ขอบพระคุณที่ทรงยอมทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อลูก ขอให้ลูกได้เป็นเหมือนกับพระลักษณะของพระองค์มากขึ้น เพื่อพระองค์จะทรงได้รับรางวัลสำหรับการทนทุกข์ของพระองค์ในตัวลูกและผ่านทางลูก เพราะพระองค์ทรงสมควร พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสมควร พระองค์ทรงสมควร! และลูกทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระองค์

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรก

ทูลขอการเปิดเผยที่สดใหม่ต่อความหมายของพระองค์ในการทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มอบความปรารถนาของคุณเพื่อหนึ่งสงบในช่วงเวลาแห่งการเสด็จมานี้ด้วยการอธิษฐาน และให้คุณรับรู้ว่าคุณคือพระเจ้า

ขอบคุณพระบิดา ที่พระเยซูทรงเป็นเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางพวกเรา และพระสิริของพระองค์ได้เปิดเผยออกมา พระบิดา ลูกขอขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ลงมาให้ เป็นเหมือนกับมนุษย์ที่เป็นคนบาป เพื่อจะเป็นเครื่องไถ่บาปให้กับลูก เป็นการเตรียมให้ลูกได้เป็นบุตรของพระองค์ พระเยซูพระเมสสิยาห์จึงได้ประสูติมา

พระเยซู พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นที่ปรึกษา มหัตศรรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดรและราชาแห่งสันติราช สิ่งนี้อยู่ในพระองค์ พระเยซู เพราะทุกสิ่งนั้นเต็มไปด้วยการทรงสถิตย์ของพระเจ้า และผ่านทางพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ลูกได้กลับคืนดีกับพระเจ้า เพราะพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งลงบนไม้กางเขน ลูกขอยอมรับว่าพระองค์เพียงผู้เดียวเป็นทางที่จะไปถึงพระเจ้าพระบิดา พระองค์เท่านั้นที่เป็นความจริงและเป็นชีวิต

ลูกขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยกับลูกในการที่ลูกได้ยอมให้แสงสว่างของพระคริสต์ที่อยู่ภายในลูกนั้นลดน้อยลง เพราะพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าพระเยซูที่เป็นแสงสว่างภายในลูกนั้นเป็นความมืดมิด ก็เป็นความมืดมิดที่ยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นแสงสว่างของโลกนี้ และทรงมอบแสงสว่างแห่งความรอดให้กับลูก ขอทรงส่องแสงผ่านทางลูก

ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยพระเมตตาของพระองค์เพื่อคนที่อยู่รอบตัวลูก และขอทรงช่วยลูกที่จะรักเหมือนดังพระองค์ ขอทรงทำลายความพึงพอใจและความปรารถนาเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง ขอทรงเปลี่ยนแปลงลูกเพื่อลูกจะเต็มใจที่จะยอมลำบากเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและเรื่องความรอด ขอทรงเปิดตาของลูกเพื่อความต้องการของคนที่อยู่รอบตัวลูก และขอให้ลูกเป็นคนหนึ่งที่จะลงทุนในสิ่งที่เป็นนิรันดร

เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความหวังของลูก ขอให้ลูกได้เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการให้เหตุผลต่อความหวังที่ลูกมีโดยพระวิญญาณของพระองค์ แต่ขอให้ลูกกระทำด้วยความสุภาพและความเคารพอยู่เสมอ เพื่อ การรับสภาพเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนของเรื่องความรอด จะผ่านตัวลูกออกมา เมื่อลูกได้เข้าสู่ช่วงเวลานี้ ซึ่งเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกขององค์พระเยซู ลูกทูลขอการอัศจรรย์ในการเสด็จมายังโลกนี้ของพระองค์ที่จะครอบครองจิตใจของลูกอีกครั้ง ขอทรงเติมเต็มลูกให้มีความเข้มแข็งเหมือนเด็กเล็กๆ และมีความชื่นชมยินดีเกินบรรยาย ลูกทูลขอสิ่งนี้ในพระนามทรงฤทธิ์ของพระองค์ พระนามพระเยซู อาเมน

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรก ต่อที่ปรึกษาอัครรรย์

พระบิดา ลูกขอสรรเสริญพระองค์ เพราะทุกสิ่งมาจากพระองค์ พระองค์ทรงอัครรรย์ในการให้คำปรึกษาและกล้าเถลิงในสติปัญญา พระองค์ทรงส่งพระเยซูมาเพื่อเป็นที่ปรึกษามหัตศรรย์ของลูก ขอบพระคุณที่พระวิญญาณแห่งสติปัญญา ความเข้าใจ การปรึกษา และฤทธิ์อำนาจนั้นอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้วิงวอนแทนลูก ต่อพระบัลลังก์ของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการสอนและคำปรึกษาที่พระองค์ทรงประทานให้กับลูก ขอให้ลูกได้วางใจในพระองค์เสมอและไม่ท้อใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ดูเหมือนร้ายล้อมลูกไว้

เพราะในความสัมพันธ์ต่างๆ ในชีวิตของลูกนั้นยังไม่ได้ถูกซ่อมแซม ลูกทูลขอพระปัญญาของพระองค์ โอ้ พระองค์เจ้า และขอความอ่อนน้อมถ่อมตนในการปรนนิบัติผู้อื่นที่จะออกมาจากความรักของลูกเพื่อพระองค์

ในการจัดการทางการเงินของลูกและในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ลูกพบ ขอพระบิดาทรงโปรดประทานสติปัญญาของพระองค์ให้กับลูก

เพราะการตัดสินใจต่างๆ ที่ลูกได้เผชิญในชีวิตนั้นอยู่ในที่ที่พระองค์ได้ทรงตั้งลูกไว้ ลูกขอสารภาพว่าถ้าลูกไม่อยู่ในพระองค์ ลูกก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย และลูกต้องการสติปัญญาจากพระองค์

ขอให้ลูกมีสติปัญญาของพระองค์เพื่อให้รู้อย่างลึกซึ้งถึงที่สุดว่าลูกนั้นเป็นใคร เพื่อลูกจะตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่ละอย่างที่ได้เผชิญในฐานะที่เป็นคนที่พึ่งคำแนะนำของพระองค์

ขออภัยให้กับลูกที่หลายครั้งลูกคิดว่าตัวเองมีสติปัญญา ที่เดินก้าวหน้าพระองค์ก่อน หรือเมื่อลูกไม่ปรึกษากับพระองค์ก่อนที่จะตัดสินใจ เมื่อทำอย่างนั้นลูกเป็นคนโง่ พระผู้เป็นเจ้า ขออภัยให้กับลูก

โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยลูกที่จะยำเกรงพระองค์อย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถพบสติปัญญาในตัวลูกได้ ขอให้ลูกได้สะท้อนถึงการเป็นเหมือนพระเยซูและเป็นคนที่มีความสติปัญญา และให้คำปรึกษาในทางของพระเจ้า ขอทรงใช้ลูกเพื่อจะได้มองเห็นทาสลูกปลดปล่อยให้เป็นไท

ลูกวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะพาลูกไปและนำทางให้กับลูกในความจริงทั้งสิ้น และลูกขอบพระคุณพระบิดาสำหรับพระสัญญาแห่งพระคำของพระองค์ที่ทรงเป็นรากฐานที่มั่นคงในยุคนี้ในความรอดอย่างท่วมท้น และเป็นสติปัญญาและความรอบรู้ของลูก ในท่ามกลางแรงดึงดูดของโลกนี้ ลูกขอพระองค์ทรงโปรดอย่าเตือนลูกว่าการยำเกรงพระองค์นั้นเป็นคุณแจที่จะไปยังทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

อ่าน: อีสยาห์ 28:29 อีสยาห์ 9:6 อีสยาห์ 11:2 โรม 8:34 ฮีบรู 7:25 สดุดี 16:9 อีสยาห์ 28:16

ยากอบ 1:5 สดุดี 51:6 สุภาษิต 3:7 สดุดี 111:10 ลูกา 4:18 สดุดี 73:24

ยอห์น 16:13 อีสยาห์ 33:6

อ่าน : ยอห์น 1:14 โรม 8:3 ยอห์น 1:12 อีสยาห์ 9:6 ยอห์น 14:6 โกลโลสี 1:19-23

มัทธิว 5:16 มัทธิว 6:23 1 ยอห์น 2:15 มัทธิว 9:36 1 เปโตร 3:15

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรก ต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พระบิดา ลูกขอรับว่าความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองในทุกสิ่ง ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นกำลังและฤทธิ์อำนาจที่จะยกชูและให้กำลังกับทุกสิ่ง พระองค์ทรงฤทธิ์และประเสริฐ โอ พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผู้ใดเหมือนกับพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระนามของพระองค์ก็ทรงฤทธิ์และแข็งแกร่ง ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูลงมา พระวาตะซึ่งบังเกิดเป็นเนื้อหนัง พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในสภาของมนุษย์

พระบิดา ลูกขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาแห่งพระคำของพระองค์ที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงอยู่กับลูก และพระองค์ทรงฤทธิ์เดชในการช่วยกู้ พระเจ้า ลูกเชื่อในสิ่งนี้ แต่ยังมีบางส่วนของใจของลูกที่ขาดความเชื่อ ลูกทูลขอพระองค์ทรงช่วยลูก ลูกทูลขอพระเยซูที่พระองค์จะทรงฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้

ในตอนที่ปิดซ่อนของการดำเนินชีวิตที่ลูกยังไม่เป็นเหมือนกับพระลักษณะของพระองค์ โอ พระคริสต์เจ้า ขอให้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นปรากฏออกมาในชีวิตของลูก

ขอทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเพื่อนๆ ผู้เป็นที่รักที่ยังไม่รู้จักพระองค์ ขอทรงทำลายการงานของมารร้ายโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ขอพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้ในความแตกหักของโลกนี้และในชีวิตของคนที่อยู่รอบตัวลูก ลูกขอพระองค์ทรงใช้ลูกให้เป็นผู้ส่งสารของพระองค์

ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่ง ไม่มีแผนการใดๆ ของพระองค์จะถูกขัดขวางได้ และพระองค์ทรงทำได้มากกว่าที่ลูกคิดจะทูลขอ และลูกขอประกาศด้วยปากของลูกว่า ในทุกเหตุการณ์ที่พยายามเข้ามาเอาชนะลูก ความรอดของลูกนั้นอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศิลาเป็นที่กำบังที่เข้มแข็งของลูก

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แข็งแกร่ง และลูกได้เข้าร่วมกับทั้งฟ้าสวรรค์และปาวร็องว่า:

“ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะเสด็จมา องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงสมควร” พระวาตะที่รับสภาพเป็นมนุษย์ ทรงฤทธิ์ในการช่วยยี่หระอด “ลูกแกะที่เป็นค่าไถ่ เพื่อจะได้รับฤทธิ์อำนาจ ความมั่งคั่ง สติปัญญา กำลัง เกียรติ พระสิริและ คำสรรเสริญ”

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และลูกจะนมัสการและรับใช้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ในพระนามแห่งฤทธิ์ของพระเยซู ลูกขอยืนยันในสิ่งเหล่านี้ อาเมน

อ่าน : 1 พงศาวดาร 29:12 เนหะมีย์ 9:32 เยเรมีย์ 10:6 อีสยาห์ 63:1 มัทธิว 19:26  
เศฟันยาห์ 3:17 มัทธิว 9:24 โยบ 42:2 เอเฟซัส 3:20 มาระโก 14:36 สดุดี 62:7 วิวรณ์ 4:8, 5:12

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรก ต่อพระบิดานิรันดร์

ก่อนที่ลูกจะเริ่มฉัน ให้สงบจิตใจของคุณและทูลขอการเปิดเผยที่สดใหม่ของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดา ที่มีต่อคุณ

พระเยซูเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมาเพราะแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ ขอบพระคุณที่ทรงถ่อมพระองค์ด้วยความเต็มพระทัยในการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อลูก พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นความสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า และทรงเป็นพระลักษณะของการเป็นอยู่ของพระองค์ เป็นลักษณะของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น พระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ที่รับสภาพเป็นมนุษย์

ขอทรงโปรดให้ลูกรู้จักที่ลูกได้เปรียบเทียบกับพระองค์กับลักษณะการเป็นพ่อฝ่ายเนื้อหนังของลูก และขอทรงช่วยลูกโดยพระวิญญูณของพระองค์ที่ลูกจะมองเห็นและเข้าใจถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระองค์ ลูกทูลขอพระองค์ที่จะทรงรื้อฟื้นจิตใจของลูกใหม่ในเรื่องนี้ เพื่อทุกสิ่งที่ตั้งตัวขัดขวางการรู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงจะถูกทำลาย และลูกขอรับและสารภาพด้วยปากของลูกว่า

พระองค์ทรงพระเมตตาและกรุณา

ความรักของพระองค์มีนงนิจนิรันดร์ และไม่มีวันหมดสิ้น พระองค์ทรงพระคุณ

พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์

พระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจในการช่วยกู้และทรงชื่นชมยินดีอยู่เหนือตัวลูกด้วยการร้องเพลง

ขอบพระคุณที่ทรงทำให้ลูกเป็นลูกของพระองค์ และมีสิทธิพิเศษอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้เรียกพระองค์ว่า “อาบา” (คุณพ่อ) เป็นไปได้  
อย่างไรกัน? ขอทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกโดยพระวิญญูณบริสุทธิ์เพื่อลูกจะเข้าใจความหมายของการดำเนินชีวิตประจำวันของลูกว่า การที่พระองค์ทรง เปรมปรีย์ ในลูกนั้นคืออะไร และขอให้สิ่งนี้เป็น  
การเปิดเผยที่จะเปลี่ยนแปลงให้ลูกเข้าใจพระองค์และรับนำจิตใจของ  
ลูกมอบแด่พระองค์ได้อย่างไร ขอให้ลูกเป็นเหมือนดั่งเด็กเล็กๆ และพัก  
สงบอยู่ในความรัก การดูแลเอาใจใส่ของพระองค์พระบิดา เพราะจิตใจ  
ของลูกปรารถนาที่จะมาใกล้ชิดกับพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะ  
ทรงเติมเต็มลูกได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

อ่าน: ฟิลิปปี 2:6-8 ฮีบรู 1:3 โกลโลสี 1:15 อีสยาห์ 9:6 2 โครินธ์ 10:5 สดุดี 86:15  
สดุดี 32:10 เยเรมีย์ 3:12 สดุดี 145:13 เศฟันยาห์ 3:17 โรม 8:15 มัทธิว 18:3

## คำอธิษฐานเพื่อการระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูครั้งแรก ต่อ ราชาแห่งสันติสุข

ก่อนที่จะเริ่มต้น ขอให้พระเจ้าเปิดเผยในจิตใจของคุณว่ามีส่วนใดบ้างที่ศัตรู  
ได้แย่งชิงสันติสุขไปจากคุณ ให้มอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์...

พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูเองทรงเป็น  
สันติสุขของลูก และพระองค์ทรงทำลายที่แยกลูกออกจากพระองค์ไป  
ลูกขอบพระคุณเหลือเกิน เพราะลูกได้กลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระ  
โลหิตของพระองค์ที่หลั่งลงบนไม้กางเขน และตอนนี้ลูกก็มีสันติสุขกับ  
พระองค์

ลูกขอพระองค์ทรงอภัยให้กับลูกในเวลาที่ลูกไม่ได้มอบความ  
วิตกังวลต่างๆ ไว้กับพระองค์ แต่ลูกกลับถือสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยตัวเอง  
และยอมให้จิตใจของลูกถูกกดขี่และมีภาระอย่างไม่จำเป็น ลูกทูลขอ  
สันติสุขของพระองค์ที่เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจได้ ขอทรงป้องกันจิตใจ  
และความคิดของลูก ขอทรงปกคลุมลูก เพราะลูกอยู่ในพระเยซูคริสต์  
ลูกเป็นของพระองค์ ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าสำหรับสันติสุขที่พระองค์  
ทรงประทานให้กับลูก ซึ่งแตกต่างจากการพยายามเพียงชั่วครู่ของโลกนี้  
เพื่อจะให้จิตใจของลูกสงบสุข ขอทรงป้องกันใจของลูกโดยพระ  
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อลูกจะไม่หวาดกลัว ขอทรงโปรดช่วย  
ลูกที่จะเรียนรู้การอยู่ดีๆ และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เพื่อจะได้ยืน  
เสียงของพระองค์ในท่ามกลางพายุที่ลูกเผชิญด้วยการพูดว่า “เงียบ สงบ  
นิ่ง” ขอทรงป้องกันลูกจากความหวาดกลัวและขอทรงเพิ่มความเชื่อ  
ให้กับลูก ขอให้ชีวิตของลูกเป็นลักษณะที่พิเศษด้วยสันติสุขของ  
พระองค์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆ ที่ลูกเผชิญอยู่ เพื่อพระองค์จะ  
ได้รับเกียรติในชีวิตและผ่านทางชีวิตของลูก และได้รับคำสรรเสริญที่  
คู่ควรกับพระนามของพระองค์

ขอให้ลูกรักพระคำของพระองค์เพื่อลูกจะมีสันติสุขที่ยิ่งใหญ่และไม่  
สะดุดล้ม

ขอให้จิตใจของลูกถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์  
และก่อให้เกิดชีวิตและสันติสุข

ขอให้กำลังและสันติสุขของพระองค์เติมเต็มในชีวิตของลูกเพราะลูก  
เป็นของพระองค์

พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ปรักหม้มหัตถ์ของลูก  
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดรผู้ทรงรับสภาพเป็น  
มนุษย์ และราชาแห่งสันติสุข ในพระองค์ ทุกสิ่งเป็นไปได้ ลูกขอเชิญ  
พระองค์เข้ามาในสถานการณ์ต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิต  
ของลูก และเมื่อลูกรอพระองค์ ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยสันติสุขของ  
พระองค์ เพราะความหวังของลูกนั้นอยู่ในพระองค์เพียงผู้เดียว และลูก  
วางใจในพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์